



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 25 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
2. นายกาเดินหน้าแก้ภัยแล้ง ห่วงพื้นที่ปลูกข้าวมากเกินไป	ข่าวหุ้น
3. ส.ผู้ส่งออกข้าวหวั่นบาทแข็ง	ไทยโพสต์
4. คอลัมน์: นายช่อตรงรักเมืองไทย: ปิดม่าน คสช.นับหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์...	แนวหน้า
5. ฝ่ายค้าน'ตวล'รัฐบาล แฉลงนโยบาย-ศึกแรก	มติชน
6. เดลินิวส์: เดิมพันสูงแก้ปัญหาหกรุกที่ดิน	เดลินิวส์
7. "มะกัน"จีไทยคุมครองแรงงาน	ไทยรัฐ
8. ลืออาถรรพ์'พระพิรุณ'ตั้งในกระทรวงเกษตรฯทำ'ขรก.'โดนคดีเพียบ	สยามรัฐ
9. 9.30น.วันนี้-เปิดศึกเดือดแน่ฮีมแฉกลับฝ่ายค้าน	ข่าวสด
10. บิ๊กตู่จัดความดีสู้	คมชัดลึก

\*\*\*\*\*

## บุคคล แนวหน้า

แนวหน้า มันคง ตรงไป ตรงมา...■■■■ มนุษย์เราก็สามารถจะทำความผิดได้ หรือมีความผิด เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหารหรือวินัยทหาร ก็ต้องมีการรักษา มีการให้ความยุติธรรม และมีการแก้ไขในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำความผิด เพราะฉะนั้น การอำนวยความสะดวกขั้นตอนที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในด้านกฎหมาย ตลอดจนมีความเข้าใจในชีวิต ในสังคม หรือในอุดมการณ์ของชาติ เพราะว่ากฎหมายนั้น ใชให้ถูกต้องดี ใชให้ไม่ถูกต้องก็เสียมาก เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีวุฒิภาวะแล้ว ก็ย่อมพิจารณาออกว่าอะไรควร อะไรไม่ควร และนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องเพื่อระงับทุกข์ แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง หรือมีบทพิพากษาให้เกิดความยุติธรรมได้ (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้พิพากษา และตุลาการศาลทหาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)...■■■■ สายตาของแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย ต่างจับจ้องไปที่การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาวันแรก โดยเฝ้าสังเกตว่าหลังจากประเทศไทยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง มาเป็นเวลา 5 ปี พฤติกรรมของ สส. ไทยจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เจริญขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สาธารณชนก็ยังเฝ้าหวังว่า พฤติกรรมเลื่อน ถ้อย ไรสติ ไรสาระ ไรความละเอียด จนเข้าข่ายไร้คุณสมบัติผู้ดี จะไม่ปรากฏให้เห็นใน สส. ชุดนี้ ก็ได้แต่หวังเท่านั้น ส่วนหวังแล้วจะสมหวังหรือไม่ ก็จะต้องกันในการแถลงนโยบายรัฐบาลครั้งล่าสุดนี้ และขอบอกว่าการแถลงนโยบายครั้งนี้จะใช้เวลารวม 3 วันคือ 25-27 กรกฎาคม...■■■■ ยังเป็นคำถามคาใจสาธารณชนว่า ตกลงแล้ว ที่ดินที่ตั้งของรีสอร์ท 88 การ์มอนด์ ที่วังน้ำเขียว นครราชสีมา ซึ่งเป็นที่จัดสัมมนาพรรคพลังประชารัฐ เป็นที่ดินของใครกันแน่ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...■■■■ ัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ยังคงยืนยันว่าที่ดินนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และยืนยันว่ารีสอร์ทแห่งนี้บุกรุกที่เขตอุทยานแห่งชาติ แต่ทางด้าน ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา ก็บอกว่าที่ดินของรีสอร์ทแห่งนี้ เป็นของ ส.ป.ก. แต่อีกหนึ่งคนที่ออกมายืนยันว่าที่ดินผืนนี้อยู่ในเขตอุทยานฯ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13968

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 78.91 Ad Value: 98,637.50

PRValue (x3): 295,912.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ก็คือ ดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ปัจจุบันคือหัวหน้าพรรครัก  
ฝันป่าประเทศไทย...■■■■ เรื่องที่ดินที่ตั้ง 88 การ์มอเต็ จะลงเอยอย่างไร  
รุกเขตอุทยานฯ หรือไม่ หรือทำผิดเงื่อนไขการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. หรือเปล่า  
สาธารณชนกำลังรอฟังคำตอบซัดๆ จากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
ทั้งสองคือ เฉลิมชัย ศรีอ่อน จากกระทรวงเกษตรฯ และ วราวุธ ศิลปอาชา  
จากกระทรวงทรัพยากรฯ...■■■■ วันนี้นอกจากคอบ่าการเมืองจะต้องติดตาม  
ฟังและชมการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว ยังจะต้องเฝ้าติดตามการที่  
ศาลอาญาจะอ่านคำพิพากษาคดีกบฏ อังยี ช่องโจร บุกรุกสถานที่ราชการ  
และขัดขวางการเลือกตั้ง อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในเขต  
กรุงเทพฯ เมื่อปี 2556-2557 จำเลยทั้งสี่คนของคดีนี้คือ สนธิญาณ  
ชินอุทัยในธรรม (เสียชีวิต นักข่าวชื่อดังที่เคยมีข่าวว่าจะไปเป็นโฆษกรัฐบาล  
ประยุทธ์ 2) สกลธี ภัททิยกุล (รองผู้ว่าฯกทม.) เสรี วงษ์มณฑา และ  
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์...■■■■ ประเด็นข้าราชการไทยจำพวกไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว  
ชอบเอาเวลาราชการไปตีกอล์ฟ และยังใช้รถยนต์หลวงเป็นพาหนะเดินทางไป  
ตีกอล์ฟ ยังเป็นประเด็นที่สาธารณชนตั้งข้อกังขามาโดยตลอด เรื่องนี้หลาย  
คนรู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร แต่หลายคนก็เลือกที่จะไม่พูด เพราะพูดไปก็  
เท่านั้น เนื่องจากทราบดีว่าข้าราชการจำพวกนี้หนักหนา มาล่าสุดเรื่องแบบนี้  
ก็ถูก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สส. บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์  
นำไปพูดผ่านทีวีช่องโปรทว่าข้าราชการระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม  
เช่น อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ใช้เวลาราชการและใช้  
รถยนต์หลวงไปตีกอล์ฟที่นครนายก และอ้างว่ามีหลักฐานชัดเจน  
มงคลกิตติ์บอกว่าอยากให้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
อุตสาหกรรม ตรวจสอบเรื่องนี้ ธรรมกร ฝากบอกมงคลกิตติ์ว่า หากมีหลักฐาน  
ชัดเจนก็ขอให้สื่อมวลชนด้วย เพราะสื่อฯ จะได้ร่วมกันกระชากหน้ากาก  
ข้าราชการโหลยโหลย ว่าแต่ว่ามงคลกิตติ์พร้อมจะให้หลักฐานที่ว่านี้หรือไม่  
...■■■■ ความแห้งแล้งในปีนี้ทำให้ ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์  
สมาคมส่งออกข้าวไทย แสดงความวิตกว่า ปริมาณการผลิตข้าวหอมมะลิ  
จากภาคอีสานจะลดลง 4-5 ล้านตัน จากช่วงที่มีน้ำท่าบริบูรณ์ และ  
จะทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิเพิ่มขึ้นจากตันละ 16,000 บาท เป็น  
25,000 บาท แต่ช้ำก่อน อย่าเพิ่งดีใจไป เพราะการที่ข้าวหอมมะลิราคา  
แพงเช่นนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดโลกจะต้องซื้อข้าวไทยที่มีราคาแพงไป  
บริโภค...■■■■ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) จัดงานพบปะสื่อมวลชน  
และเสวนาเรื่องการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน โดยมี วรวิทย์ สุขบุญ เลขฯ  
ป.ป.ช. และอุทิศ บัวศรี รองเลขฯ ป.ป.ช. เป็นวิทยากร แต่สิ่งหนึ่งที่  
นักข่าวที่ไปร่วมฟังการเสวนาบอกว่าฟังแล้วงงเหมือนเดิมคือ ประเด็นการ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13968

Col.Inch: 78.91

Ad Value: 98,637.50

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 295,912.50

คลิป: ชาว-ดำ

อ้างว่ายืมนาฬิกาหรู 21 เรือน จากเพื่อน โดยเลขฯ ป.ป.ช. บอกว่า  
เรื่องสำคัญอยู่ที่ว่ามันคือการยืมจริงหรือไม่ หรือว่าจริงๆ แล้วเป็นของ  
ตัวเอง แต่อ้างว่ายืม พร้อมกับบอกว่าเป็นเรื่องที่ ป.ป.ช. ต้องค้นหาความจริง  
เมื่อผู้ใหญ่ของ ป.ป.ช. พูดเช่นนี้ก็ทำให้นักข่าวถามต่อว่า แล้ว ป.ป.ช.  
จะมีความสามารถหรือมีปัญหาค้นหาความจริงเรื่องนี้ได้หรือ...■■■

ธุรกรรม



## นายกฯเดินหน้าแก้ภัยแล้ง ห่วงพื้นที่ปลูกข้าวมากเกิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงปัญหาภัยแล้งว่า สาเหตุหลักคือปริมาณฝนมีน้อยเกินไป เกิดปัญหาฝนทิ้งช่วงจากสภาพอากาศโลก สิ่งที่ต้องระวังทั้งภูมิภาคอาเซียนคือที่ผ่านมามีพายุเข้ามาน้อยและสลายตัวไปก่อน ทำให้ฝนตกน้อยไปอีก จึงทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อย

ประกอบกับกับการทำงานปรับของเกษตรกร ซึ่งไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะมีการปลูกข้าวเกิน 1 ล้านไร่ ขณะที่ปริมาณน้ำเพียงพอการเพาะปลูกแค่ 1.3 ล้านไร่ แต่มีการเพาะปลูกไป 2.6 ล้านไร่ และเมื่อประชาชนเรียกร้องรัฐบาลต้องปล่อยน้ำให้จนถึงขีดจำกัด และต่อจากนี้คงไม่สามารถปล่อยน้ำภาคการเกษตรให้ได้อีก เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลต่อระบบประปา น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานพยายามเต็มที่ไม่ให้ประชาชนเกิดปัญหาจากการใช้น้ำ ดังนั้น ต้องกลับมาดูต้นตอปัญหาการบริหารจัดการน้ำให้มีความสัมพันธ์กันกับน้ำเพาะปลูก

นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า มีความเป็นห่วงราคาพืชผลทางการเกษตรจากผลกระทบภัยแล้ง เพราะเกษตรกรได้ลงทุนไปมาก โดยยอมรับว่า ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากไม่สามารถปล่อยน้ำลงมาจากเขื่อนขนาดใหญ่ได้ ซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ได้มีการกำหนดระดับที่จะมีการปล่อยน้ำลงมา หากน้ำต่ำกว่าระดับที่ได้กำหนดไว้ก็ไม่สามารถปล่อยลงมาช่วยเหลือเกษตรกรได้ ส่วนผลผลิตที่ได้รับมีความเสียหาย รัฐบาลจะหามาตรการช่วยเหลือต่อไป เช่น การช่วยเหลือด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรแก้ไขได้ยาก หากเกษตรกรยังปลูกข้าวมากจนเกินไป ซึ่งประเทศไทยควรจะปลูกข้าวโดยระบบชลประทานไม่เกินร้อยละ 40 เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 60 มาจากการปลูกโดยใช้น้ำฝน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิต เกษตรกรจึงควรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยบ้าง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมามากทำให้เกษตรกรยอมปรับพฤติกรรมเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ทั้งนี้แนวทางในการจัดโซนนิ่งทางการเกษตรต้องพิจารณาให้มีความชัดเจนมากกว่านี้

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ สทช., กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปหามาตรการที่เหมาะสมในการดูแลเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเท่าที่จะดูแลได้ โดยการดูแลให้ความช่วยเหลือจะต้องสัมพันธ์กับพืชผลการเกษตรที่ปลูกในขณะนี้ รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาหน้าอุปโภค บริโภคที่ขาดแคลน

ส่วนการขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้พูดคุยกับทั้งจีน สปป.ลาว เมียนมาแล้ว ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการปล่อยน้ำมากขึ้น ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมจัดตั้งศูนย์บรรเทาภัยพิบัติและภัยแล้ง ซึ่งได้เริ่มทำงานแล้ว ทั้งในเรื่องการจ่ายน้ำ ขุดลอกคูคลองเพิ่มเติมในช่วงที่รอฝน ทั้งนี้จะนำปัญหาภัยแล้งหารือใน ครม.ต่อไป เพื่อจัดสรรงบประมาณให้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า สิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำที่มีทั้งหมด

โดยแบ่งเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม น้ำเพื่อใช้ในการรักษาระบบนิเวศน์ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในทุกด้านและแก้ไขปัญหายังอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการทำฝนเทียมนั้น มอบหมายให้กรมฝนหลวงสำรวจว่าพื้นที่ใดมีความเหมาะสมที่จะสามารถทำได้ หรือมีเมฆมากมีความชื้นเพียงพอที่จะเร่งดำเนินการทันที ซึ่งรัฐบาลเดินหน้าทำฝนหลวงซึ่งทำไปแล้วกว่า 5,000 ครั้งและจะทำอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งรัฐบาลพยายามทำทุกมาตรการแล้ว รอแต่เพียงฝนที่จะตกลงมา โดยคาดว่าปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้

สำหรับศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติต่าง ๆ มีกระทรวงกลาโหมได้ตั้งศูนย์บรรเทาภัยพิบัติ แจกจ่ายรถน้ำ และกระทรวงมหาดไทยทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประชาชนว่ามีพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนเพื่อเตรียมการเยียวยาต่อไป ■



# ส.ผู้ส่งออกข้าวหัวนบาทแข็ง

## จุด6เดือนแรกวูบ19.6% ขอสหรัฐเร่งตรวจส้มโอ

ลุมพินี ● ส.ผู้ส่งออกข้าวไทยหวังค่าเงินบาทแข็งค่า ภัยแล้งจุดส่ง  
ออกข้าวไทย เพย 6 เดือนแรกลดลง 19.6% พร้อมปรับคาดการณ์  
ส่งออกข้าวปี 62 เหลือ 9 ล้านตัน ด้าน “พาณิชย์” เร่งกระบวนการ  
ตรวจสอบสุขอนามัย “ส้มโอ” ไทย ให้สามารถส่งออกได้

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรม  
ทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว  
ไทยเปิดเผยว่า จากสถานการณ์  
เศรษฐกิจโลกยังคงมีความผัน  
ผวน และค่าเงินบาทยังคงแข็ง  
ค่าขึ้นอยู่ที่ประมาณ 5% และแข็ง  
ค่ากว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ส่ง  
ผลให้ราคาข้าวไทยแพงขึ้น ซึ่ง  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ  
ส่งออกข้าวของไทย นอกจากนี้

ยังมีปัจจัยที่นำเป็นห่วงจากภาวะ  
ภัยแล้งอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าว  
มีปริมาณลดลง และทำให้ราคา  
สูงขึ้น ส่วนตลาดข้าวหอมภายใน  
ประเทศขยายตัวมากขึ้นและมี  
ผู้ประกอบการในตลาดมากขึ้น  
ทำให้เหลือข้าวที่สามารถส่งออก  
ได้ลดลง และส่งผลให้ราคาข้าว  
หอมยังคงอยู่ในระดับสูง  
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ยัง

มีปริมาณสต็อกข้าวปริมาณมาก  
ทำให้ความต้องการนำเข้าลดลง  
ขณะเดียวกันยังมีการระบายข้าว  
เก่าในสต็อกที่เก็บสำรองไว้ออก  
มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปทาน  
ข้าวในตลาดมีมากขึ้น ขณะที่ข้าว  
บางส่วนถูกส่งออกไปยังตลาด  
แอฟริกา ทำให้ไทยสูญเสียส่วน  
แบ่งตลาดในแอฟริกา ส่วนประ  
เทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญมีการ  
ปรับนโยบายในการนำเข้าข้าว  
จากประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์มีการ  
ปรับนโยบายการนำเข้าข้าวโดย  
ให้เอกชนมีบทบาทในการนำเข้า  
มากยิ่งขึ้น ทางด้านอินโดนีเซียยัง  
คงมีสต็อกข้าวจำนวนมาก ทำให้  
มีแนวโน้มที่ลดการนำเข้าลง

ทั้งนี้ สมาคมจึงได้ปรับการ  
คาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าว  
ของไทยในปี 2562 นี้อยู่ที่ 9 ล้าน



เจริญ เหล่าธรรมทัศน์

ตัน มูลค่า 4,700 ล้านเหรียญ  
สหรัฐ หรือคิดเป็นค่าเงินบาทอยู่  
ที่ 145,000 ล้านบาท จากเดิม  
ที่มีการคาดการณ์ว่าการส่งออก  
ของไทยจะมีปริมาณการส่งออก

ในปีนี้อยู่ที่ 9.5 ล้านดอลลาร์ 4.800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นค่าเงินบาทอยู่ที่ 155,000 ล้านบาท สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในช่วง 6 เดือนแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย.) มีอัตราการส่งออกหดตัวลดลง 19.6% หรือมีปริมาณการส่งออกที่ 4.36 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 สมาคมคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีการส่งออกข้าวอยู่ที่ประมาณ 9.7 ล้านดอลลาร์ เดบิต 5.43% อินเดีย 12 ล้านดอลลาร์ ส่วนเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของไทย คาดว่าจะมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 6.5 ล้านดอลลาร์

ด้าน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้

กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐ หรือ TIFA JC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2562 ว่า ไทยได้ใช้โอกาสนี้ขอให้สหรัฐเร่งกระบวนการตรวจสอบขออนุญาตนำเข้าข้าวสาลีไทย เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกข้าวสาลีไปยังตลาดสหรัฐได้ ซึ่งสหรัฐแจ้งว่าการตรวจสอบข้าวสาลีไทยอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกระทรวงเกษตรสหรัฐ

นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงกลไกการค้าเงินงานเพื่อขอยกเว้นการขึ้นภาษีศุลกากรกับสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมภายใต้มาตรา 232 โดยสหรัฐชี้แจงว่าการตัดสินใจยกเว้นประเทศใดจากการขึ้นภาษีขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐ.

# ปัดม่าน คสช.

## นับหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ

วันนี้จะเป็นวันแรกที่จะแถลงนโยบายภายใต้รัฐบาลปกติในรอบ 8 ปี ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายในปี 2554 ซึ่งการแถลงนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ ใน สทช. นั้นอาจไม่นับในการวิเคราะห์ครั้งนี้ เพราะไม่มีฝ่ายค้าน ซึ่งภายหลังการแถลงนโยบายแก่สภาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ จะถูกนับว่าเป็นการถ่ายโอนอำนาจและภารกิจทุกอย่างกลับสู่สภาการเมืองปกติอย่างสมบูรณ์ ระหว่างนี้ปัญหาที่นายฯ จะต้องเผชิญนอกจากเรื่องสร้างผลงานเพื่อคู่ศรัทธาจากประชาชนแล้ว ยังต้องเผชิญกับข้อครหาที่บุคคลสมมติในการขึ้นนั่งเก้าอี้ นายฯ ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องแล้ว เรื่องเหล่านี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวรัฐบาลหรือไม่?

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ นั้นก็ดูเหมือนกับว่า พล.อ.ประยุทธ์ กับเก้าอี้ นายฯ จะดูสั้นกลอนตามการตีกระแสนของพรรคฝ่ายค้านหรือไม่? ถึงแม้ครั้งหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จะเคยถูกนายศรีสุวรรณ ร้องเรียนผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อกรณีเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมาก่อนหน้านั้น แต่ผลที่ออกมาที่ปรากฏว่าตัว พล.อ.ประยุทธ์ นั้นไม่ครบองค์ประกอบของการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และลงความเห็นให้ยุติการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว ซึ่งเรื่องก็ดูจะจบลงในครั้งนี้แล้วใช่หรือไม่?

แต่มาวันนี้ ฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรคก็ได้ยื่นคำร้องผ่านทางประธานสภาฯ ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญถึงกรณีดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าหากในครั้งนี้หากไม่มีหลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมจากราวก่อน ก็คงไม่สามารถทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเอาผิด พล.อ.ประยุทธ์ ได้เช่นเคย แต่หากถึงที่สุดแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ พล.อ.ประยุทธ์ มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี นั้นหมายถึงการหลุดจากตำแหน่ง นายฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งผลร้ายแรงที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือ



อาจจะส่งผลทำให้พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 19 พรรคเสี่ยงแตกหรือไม่? แต่ถ้าหากพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 19 พรรคยังจับมือเหนียวแน่น ในการโหวตเลือก นายฯ คนใหม่ก็คงไม่หนีไปจาก นายอภิสิทธิ์ และ นายอนุทิน เนื่องจากมีเสียง ส.ส. ในสภาเกิน 25 คน ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และเมื่อพิจารณาจากตัวแคนดิเดตทั้งสอง

ด้านของ นายอภิสิทธิ์เอง ด้วยประสบการณ์ที่เคยเป็น นายฯ มาก่อน ผนวกกับการมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายชวน นั่งประธานสภาฯ อยู่ด้วย ก็ดูจะเอาอยู่และทำให้การออกนโยบายและการทำงานของรัฐบาลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าใช่หรือไม่? ในทางกลับกัน อาจเป็นการเพิ่มกำลังให้กับพรรคประชาธิปัตย์มากเกินไป ในสายตาพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคใหญ่ โอกาสจะเกิดสิ่งนี้จะไปได้อย่างไร? ส่วนตัวของ นายอนุทินเอง ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และสดใหม่ในเรื่องของการบริหาร อย่างกรณีของ บุรีรัมย์โมเดล ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านั้น แต่ ณ เวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นและไหลต่อเนื่องมาถึงจุดนี้ได้ ก็ต้องจับตามองผลการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญ และการยุบสภาฯ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเช่นกันใช่หรือไม่?

สำหรับในสถานการณ์ที่รัฐบาลมีเสียงปริ่มน้ำนั้น เมื่อมองท่าทีของพรรคร่วม 2 พรรคหลักอย่างพรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคภูมิใจไทย ก็เห็นว่าในครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ถือว่าตกที่นั่งลำบากพอสมควรใช่หรือไม่? เพราะแม้จะเข้าร่วมรัฐบาลและแลกเปลี่ยนได้



**กระทรวงเกรเดอ** อย่าง**กระทรวงพาณิชย์** และ**กระทรวงเกษตรฯ** มา แต่กับกรณีกระทรวงเกษตรฯ เอง ก็ถือว่าในบรรดาพรรคร่วมก็อยากได้ทุกพรรค และพรรคพลังประชารัฐเองก็อยากได้ สักเกิดจากการเปลี่ยนไปมาหลายครั้ง ตามไฟที่ออกในสื่อต่างๆ ไปก่อนหน้านี้ แต่สุดท้ายเมื่อเปลี่ยนไม่ได้ จึงใช้วิธีตั้ง **รมช.** ประกอบจากทุกพรรคใช่หรือไม่? ก็นับว่าทำให้เกิดความลำบากใจให้กับ **นายเฉลิมชัย** จากพรรคประชาธิปัตย์ไม่น้อย เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความขัดแย้งภายในกระทรวง และแม้กระทรวงเกษตรฯ จะใหญ่ก็จริง แต่ก็ไม่ได้มีภารกิจมากพอที่จะแบ่งให้รัฐมนตรีถึง 4 คน

อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานหลักๆ อยู่ในการกำกับดูแลของนายเฉลิมชัยได้ ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไร ส่วนทางพรรคภูมิใจไทยเอง ก็อาจจะประสบกับปัญหาในการทำงานนโยบายและขาดเอกภาพหรือไม่? **โดยเฉพาะเรื่องกัญชา** เพราะยังคาบเกี่ยวกับหลายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ และยังคงเหมือนยังไม่ได้ได้รับความชัดเจนจากนายกฯ ในเรื่องนี้ ซึ่งถ้าหากไม่สำเร็จจะมีผลต่อการคงอยู่ของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่?

ทางด้านฝ่ายค้าน พรรคหลักอย่าง**พรรคเพื่อไทย** ก็เริ่มจัดทัพเพื่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลแล้วตามที่เป็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อย่าง**นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์** และบรรดา สส. ในสังกัดอย่าง**นายสุทิน คลังแสง**, **นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว**, **นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร**, **นายขจิตร์ ชัยนิคม**, **นายชวลิต วิชยสุทธิ์** และ**นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน** ส่วนพรรคอนาคตใหม่เอง ก็นำโดย **นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์**, **นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ**, **นายพิจารณ์ เขียวพัฒน์วงศ์** และ **นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล** ขณะที่ซีกพรรคพลังประชารัฐ

ก็เตรียมขุนพลเพื่อปกป้องนายกฯ เช่นกัน

โดยจุดโจมตีที่ฝ่ายค้านจะใช้โจมตีรัฐบาลชุดนี้ คงหนีไม่พ้น 3 จุดคือ **1.การแถลงนโยบาย** **2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ** **3.การอภิปรายไม่ไว้วางใจ** ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นนัดแรก ฝ่ายค้านเองก็น่าจะยังไม่เล็งงานอะไรมาก เพราะรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานจึงยังไม่มีแผลอะไรอย่างเต็มที่ที่มีเพียงเอาผลงานเก่าของรัฐบาลประยุทธ์มาเล่น หรือนำเอาแผลเก่าของรัฐมนตรีแต่ละคนในรัฐบาลชุดนี้มาใช้เป็นจุดโจมตี ซึ่งก็ได้เริ่มที่การปล่อยกระแสข่าวบ้างแล้วในโซเชียล แต่ผลสุดท้ายหลายฝ่ายก็คาดว่ารัฐบาลจะยังสามารถประคองคะแนนเสียงได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ว่าจะกระท่อนกระท้านแค่ไหนก็ตาม รัฐบาลก็น่าจะโปรด แต่จะหว่งก็เพียงแต่การอภิปรายไว้วางใจ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต แต่จะสำเร็จหรือไม่? ก็ขึ้นอยู่กับความแตกแยกของคนในรัฐบาล ที่ดูจะมีรอยร้าวขึ้นตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลและเลือกกระทรวงแล้วใช่หรือไม่?

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกคนล้วนรู้ว่ากระบวนการแก้ไขต้องใช้เวลา และทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดเปิดช่องให้มีกระบวนการนี้ไว้แล้ว ดังนั้นแล้วกระบวนการต่อต้านที่โดยอ้างรัฐธรรมนูญที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ก็คงยังไม่สำเร็จในช่วงต้น คือไม่สามารถที่จะระดมมวลชนได้ง่าย ๆ ในช่วงนี้ จนกว่าระยะเวลาจะผ่านไป 1 ปีครึ่งตามที่พรรคประชาธิปัตย์เคยเสนอ แล้วหากยังไม่มีสัญญาณที่จะเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าเมื่อนั้นเรื่องดังกล่าวจะมีพลังมากยิ่งขึ้นทันที...

“...คนที่บอกว่าไม่กลัว ในใจก็กลัวกลัวผู้อื่น...”

โกวเล้ง จากเรื่องเล็กเขียวหงส์

# แถลงนโยบาย-ศึกแรก ฝ่ายค้าน'ดวล'รัฐบาล

หมายเหตุ - ความเห็นของนักวิชาการต่อการทำงานของฝ่ายค้านและรัฐบาลในการประชุมรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงนโยบายในวันที่ 25-26 กรกฎาคม

## ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

**ถึ**ยแถลงนโยบายรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ (25 กรกฎาคม) โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะต้องตอบข้อสงสัยในที่ประชุมรัฐสภา คิดว่าเขาอยากจะเสนอหรือตอบในสิ่งที่เขาอยากตอบ

ดังนั้น หน้าที่และประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับคือการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน โดยเฉพาะในประเด็นงบประมาณกว่าล้านล้านบาทจะนำเงินมาจากไหน เพื่อระบายไปยังโครงการต่างๆ มากมาย ซึ่งโครงการต่างๆ ก็เพื่อตอบโจทย์หรือเอาใจรักษาสัมพันธ์ภาพของรัฐบาลพรรคร่วมใช้หรือไม่

แน่นอนว่า ฝ่ายค้านจะต้องอภิปรายพาดพิงในประเด็นคุณสมบัติ ความโปร่งใส และความเหมาะสมของรัฐมนตรีหลายๆ ท่าน รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ทำงานมาตลอด 5 ปี โดยใช้อำนาจทางกฎหมายต่างๆ

ดังนั้น ผู้ที่ถูกพาดพิงน่าจะใช้ช่องทางนี้ในการแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงต่อสังคม

ต่อมาคือประเด็นค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ที่ฝ่ายรัฐบาลจะมีเหตุผลที่สามารถอธิบายขยายภาพจนเกิดความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะปัญหาต่างๆ ที่ประดังประเดสสมมา แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับนโยบายเร่งด่วนบางข้อก็ตาม โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น แม้กระทั่งอุทกภัยต่างๆ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ไม่เห็นการทำงานหรือแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะในเรื่องภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ



พี่น้องเกษตรกร หากผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้า หรือราคาไม่เป็นไปตามกลไกตลาด รัฐบาลไม่สามารถพยุงราคาตามที่รับปากไว้ ความนิยมต่างๆ ย่อมส่งผลสั้นคลอนถึงรัฐบาลอย่างรวดเร็ว จะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีเวลาแล้ว คือต้องเริ่มแก้ไขปัญหาและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น ฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้มาขยายภาพและชี้ให้เห็นว่าปัญหาสะสมที่ผ่านมาจะทำได้อย่างไร

ในเมื่ออดีตรัฐบาล คสช.กุ่มสภาพความมั่นคงทางการเมือง และปัญหาปากท้องถูกตั้งคำถามมาอย่างยาวนาน เมื่อมีรัฐบาลผสมอย่างนี้การทำงานต่างๆ จะมีปัญหาหรือไม่

ท้ายที่สุดฝ่ายค้านน่าจะไม่วางใจดีทั้งหมด คิดว่าน่าจะอภิปรายเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ หมายความว่า บางโครงการที่ใกล้เคียงกัน เช่น การแก้ปัญหาสวัสดิการของพรรคพลังประชาชน (พปช.) กับประชาธิปไตย (ปชป.) อาจมีการเชียร์ ปชป.ว่าจะมีผลในเชิงรูปธรรมชัดเจนกว่า พปช.ก็เป็นได้

ซึ่งการพูดแบบนี้ไม่ใช่การเออออเห็นด้วย แต่เป็นเรื่องการใช้กลยุทธ์ทางการเมืองให้เกิดความรู้สึกว่าของใครมีความโดดเด่นหรือด้อยกว่า นี่เป็นการโจมตีทางการเมืองแบบหนึ่ง

ว่า เรื่องนี้ทำให้เห็นว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงจะทำงานได้จริงหรือไม่



โครงการของใคร หรือของพรรคใดจะถูกผลักดันแก้ปัญหา ก่อน เช่น พรรคที่มีรัฐมนตรีพรรคร่วมจำนวนมาก เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการใครจะได้รับการผลักดัน สนับสนุนก่อน หรือจะผลักดันพร้อมกัน ถ้าพร้อมกัน งบประมาณจะเป็นอย่างไร เหล่านี้ย่อมต้องมีคำถามออกมาตามลำดับ

สำหรับนโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เขาใช้อยู่ในคำว่า นโยบายเร่งด่วน 12 ประการ แน่แน่นอนว่าเป็นการเอาใจและลดแรงเสียดทานที่รับปากการเป็นเงื่อนไขร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์

ทั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐเองก็เล่นเกมนี้ค่อนข้างนิ่งและเก๋ไก๋ เพราะการเขียนนโยบายกว้างๆ และสั้นเช่นนี้เป็นการซื้อและทอดเวลาในการหารือเรื่องระยะเวลา หรือการปรึกษา ขอความคิดเห็นจากประชาชน ภาคประชาสังคมต่างๆ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง แน่แน่นอนว่าถ้าจะถึงกระบวนการขั้นตอนที่ประชุมสภาจะต้องฝ่าหลายด่าน ซึ่งเราก็สัมผัสได้ว่าวุฒิสมาชิกมีบทบาทโลดแล่นมาก เขาจะยอมสูญเสียอำนาจตรงนี้หรือไม่

ดังนั้น สิ่งนี้เป็นการเพาะเชื้อสารตั้งต้นที่นำไปสู่การพูดคุยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่จะสำเร็จหรือไม่ก็เป็นการไปตายเอาดาบหน้ามากกว่า

สิ่งที่ทำให้ประชาชนเป็นสักขีพยานในการแถลงนโยบายรัฐบาลอยู่ที่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านว่า การอภิปรายจะนำเสนอแบบในอดีตหรือไม่ คอยรบกวน คอยขัดจังหวะผู้อภิปรายที่กำลังอภิปรายเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์หรือไม่

ดังนั้น อย่าเร่งเกมจนเกินไป หากจะขัดหรือประท้วงต้องอยู่ในกฎข้อบังคับที่สภาร่างสรรค และมั่นใจว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ฝ่ายรัฐบาลหรือ ส.ส.องค์กรักษ์ของนายกรัฐมนตรีก็อย่าไปขัดจนเกินงาม

เพราะสิ่งเหล่านี้จะกระทบกับคะแนนความนิยม ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานอย่างจริงจัง แคมป์ขัดและคอยปิดหูปิดตาไม่ให้ประชาชนได้รับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่าง

## วีระ เลิศสมพร

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนั้น จะเห็นว่าระบุเพียงประเด็นเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้าง ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน ระบบสวัสดิการ ไปจนถึงประเด็นสำคัญทางการเมืองที่น่าสนใจคือในข้อที่ 12 เรื่องการสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความเห็นประชาชน และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งรายละเอียดก็น้อยนิดอย่างที่เห็น



ดังนั้น รายละเอียดทั้งหมดจริงๆ คงจะต้องตามต่อว่านโยบายต่างๆ จะเป็นรูปธรรมชัดเจนมากน้อยแค่ไหน

ขณะเดียวกันการทำงานของฝ่ายค้านก็น่าจับตาในฐานะประชาชน ซึ่งต้องดูถึงบทบาทการทำงานของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วยว่ามีแนวทางใหม่ที่นำเสนอใจเกิดขึ้นหรือไม่

คำว่าแนวทางใหม่คือ ภาพลักษณ์ของทั้งสองฝ่ายที่มีการพูดคุย ซักถามในเชิงสร้างสรรค์ พยายามลดภาพการโต้แย้ง หรือใช้วาจาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในเรื่องนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งการใช้เหตุผลเป็นหลักในการสู้กันในสภาตามกฎและกติกา

คาดว่า การแถลงนโยบายรัฐบาลจะเป็นไปอย่างดุเดือด เช่น นโยบายข้อ 4 ที่ระบุว่า จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยเรื่องสำคัญที่สังคมจับตาคือ กัญชา ฉะนั้น ต้องติดตามรายละเอียดว่าทางรัฐบาลจะแถลงอย่างไร รวมถึงนโยบายข้อที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจำ โดยใช้มาตรการทางเมืองควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำความผิด โดยใช้น้ำจับตามองว่ารัฐบาลจะอธิบายรายละเอียดหรือขยายความอย่างไร เพราะพูดชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนภายใน 1 ปี ในกรณีการทุจริตในวงราชการ โดยมีข้าราชการการเมืองด้วย

หมายความว่า จะรวมถึงพวกท่านด้วย คำถามจึงอยู่ที่ว่าจะทำจริงแค่ไหน ถ้าไม่จริงข้อนี้ก็จะเป็นเพียงลมปากที่ให้นโยบายอย่างสวยหรู เชื่อว่าในวันแถลงนโยบายรัฐบาล ทางฝ่ายค้านจะซักถามอย่างเข้มข้นแน่นอน

นอกจากนี้ยังมีในข้อ 12 คือการสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความเห็นประชาชน และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะเห็นว่าการสนับสนุนให้มีการศึกษา สามารถนึกภาพตามได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำตามข้อเรียกร้องของสังคมระดับหนึ่ง และกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เราไม่ได้ขัดข้อง เราจะสนับสนุนให้มีการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่โซเชียลให้เห็นว่าเบื้องต้นยังไม่มีการแก้ไข

**แต่ต้องมีการศึกษา ก่อน ฉะนั้น ภายใน 1 ปีไม่เสร็จแน่นอน**



## วิโรจน์ อาลี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในนโยบายของรัฐบาลระบุว่า “สนับสนุนให้มีการศึกษา” อยู่ใน 12 นโยบายเร่งด่วนภายใน 1 ปี การบอกไว้ว่าศึกษาแต่ไม่ได้มีประเด็นในเรื่องรายละเอียดสักอย่างว่าจะทำการศึกษาในลักษณะใด ประเด็นใดบ้าง และในการศึกษา เขาอาจพูดประเด็นกว้างๆ ไว้ก่อน ก็ต้องไปรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่น่าหนักใจไปตกที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ว่าจะออกมาให้รายละเอียดในกรอบการศึกษาว่าจะทำเรื่องอะไรบ้าง จะพูดเรื่องที่มาของ ส.ว.หรือการล้มล้างผลพวงรัฐประหารหรือไม่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจะต้องทบทวนหรือไม่ จะเป็นเรื่องในประเด็นใหญ่ๆ ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หรือจะลงไปในเรื่องรายละเอียดเรื่องสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ คิดว่ารัฐบาลเองอาจไม่ได้พูดถึงรายละเอียดมากนัก เมื่อฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม ทางพรรค ปชป.ก็ต้องอธิบายเชิงลึกให้ได้ว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นง่ายขึ้น ส่วนตัวแล้วคาดหวังคำอธิบายเหล่านี้ว่าจะลงไปรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหน



สำหรับความคาดหวังในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ประเด็นในภาพรวมตอนนี้คือ 2 เครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การท่องเที่ยวและการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ตัวเลขติดลบมาหลายเดือนแล้ว ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวลง นอกจากนั้น ยังมีเรื่องผลกระทบจากภัยแล้ง จึงคิดว่า 3 เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะจะไปโยงกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในนโยบายมีการพูดถึงไว้บ้าง แต่ก็ยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากนัก แต่หัวใจน่าจะอยู่ที่การหามาตรการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในระยะสั้น 3 เรื่องดังกล่าวเป็นหลัก โดยเรื่องการแก้

ปัญหาก็จะโยงไปถึงการบริหารจัดการน้ำ เพราะใน 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นจังหวะๆ พอสิ้นปีก็มีการลดแลกแจกแถม ช้อของลดภาษี ซึ่งต้องถามว่ามันเพียงพอหรือไม่ แล้วหลังจากนี้จะทำอย่างไรต่อไปเพื่อรับมือกับความผันผวน ยิ่งตอนนี้พรรค ปชป.มาดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ จะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นระยะ อย่างน้อยที่สุดในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี รัฐบาลจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร คาดหวังว่ารัฐบาลจะตอบเรื่องนี้ให้ได้ ส่วนความคาดหวังในฝ่ายค้านจากการอภิปรายนโยบายรัฐบาล ส่วนตัวมองว่าฝ่ายค้านมีคุณภาพดีขึ้น เพราะมีประเด็นที่พูดในเชิงสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก เพราะเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มา 5 ปี

ดังนั้น จึงคาดหวังว่าเขาจะอภิปรายอย่างเต็มที่ ไม่ได้พยายามสร้างสีสันหรือสร้างวาทกรรมเป็นหลัก แต่โดยรวมของพรรคฝ่ายค้านถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว อีกทั้งเท่าที่เห็นยังมีการทำงานแบบคู่ขนานทั้งในสภาและนอกสภา มีการทำงานร่วมกับภาคประชาชนเพื่อนำข้อมูลนอกสภาไปกล่าวในสภา คิดว่าเขามีความพยายามจะชี้ให้เห็นปัญหาของความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ค่อนข้างบกพร่องของรัฐบาลที่แล้วและรัฐบาลนี้ด้วย เพื่อที่ในอนาคตหากมีการเลือกตั้ง ประชาชนจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น คิดว่าเขาจะเน้นตรงนี้มากกว่า เพราะในเชิงยุทธศาสตร์มันไม่ใช่การดิสเครดิตกันที่จะเปลี่ยนแปลงชั่วคราวจากทางการเมืองได้ การปลูกประเด็นหรือสร้างม็อบทำได้ยากมากเพราะองคาพยพอยู่ในมือของรัฐบาลทั้งหมด

ส่วนตัวคิดว่าฝ่ายค้านคงเตรียมตัวมาดี แต่ประเด็นคือฝ่ายรัฐบาลเองจะรับมือกับประเด็นบางเรื่องที่ไม่อยากให้มีการอภิปรายเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวของกลุ่ม 3 ป., ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อย่างไรก็ตามคิดว่าทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเงื่อนไขให้ประชาชนสบายใจได้ว่าการบริหารของรัฐบาลหลังจากนี้จะไม่เหมือนการบริหารในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

# เดลินิวส์

## เดิมพันสูงแก้ปัญหากรุกที่ดิน

เป็นประเด็นชวนให้คิดถึงความต้องการและ

ความเหมาะสม กรณีพรรคพลังประชารัฐจัดสัมมนา ส.ส. ของพรรค ณ รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ใน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่ถุกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินคดีขออนุญาตกรุกป่า มีการจับกุมถึง 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 โดยในชั้นอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ.นครราชสีมา ระบุที่ดินผืนดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตที่ดิน พ.ศ. 2521 คดีจึงอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของกรมอุทยานฯว่าจะรื้อฟื้นคดีใหม่หรือไม่ จึงต้องการพ.ส.ต. มาเห็นพื้นที่และรับทราบปัญหาจริง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในที่สุด

**ยอมรับว่า การกระทำเช่นนี้สามารถสร้างกระแสให้**

คนสนใจได้ เพียงแต่การแก้ไขปัญหาจะทำได้ในเร็ววันและเป็นวงกว้าง จริงหรือไม่ อีกทั้งผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง คือประชาชนหรือกลุ่มทุนกันแน่ ขณะที่การดำเนินการเช่นนี้อาจเป็นการทำตัวเอง ขึ้นคอไป หากไม่มี หรือไม่มี เนื่องจาก ประการแรก เป็นความขัดแย้งระหว่าง 2 หน่วยงานต่างกระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดูแล ส.ป.ก. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดูแลกรมอุทยานฯ โดยนำโครงการปรับปรุงแผนที่และเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (ONE MAP) ของรัฐบาล “ยุทธศาสตร์ 1” มากล่าวอ้าง

**ประการที่สอง จะถือว่า ส.ส. และพรรคพลังประชารัฐ**

ส่งเสริม สนับสนุนให้กระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งมาตรา 45 ของ พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการหรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน หรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันมีความผิดตามมาตรา 92(3) ต้องยุบพรรคการเมือง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาก่อนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรค

**เห็นด้วยกับแนวคิดของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ**

ที่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏ แต่วิธีการเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทับซ้อนกันของแนวเขตที่ดิน ความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เกิดมานานแล้ว โครงการ ONE MAP ที่ใช้มาตราส่วน 1:4000 ปรับปรุงแนวเขตที่ดิน มีเจตนาหมิ่นแค้นแก้ปัญหา นี้ แต่การดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับหรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นสิ่งสำคัญ เพราะข้อพิพาทลักษณะนี้ ยังมีอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หากกรณีนี้ได้ข้อยุติยอมรับเป็นบรรทัดฐานให้กรณีอื่น ๆ ด้วย.



# "มะกัน" จีไทยคุ้มครองแรงงาน

## ●พร้อมเปิดตลาดหมูเนื้อแดง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (ทีพีเอ เจซี) ร่วมกับนายคาร์ล เอทเลอร์ ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 ที่ กรุงเทพฯว่า ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการค้า การค้าในยุคดิจิทัล การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองแรงงาน และแนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างกัน ส่วนเรื่องที่สหรัฐฯ ต้องการให้ไทยเปิดตลาดนำเข้าหมูเนื้อแดงและเครื่องในจากสหรัฐฯ ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงเรดโคพามีนในการเลี้ยงนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ระหว่างร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

"สหรัฐฯ ได้หารือความคืบหน้าเรื่องการปฏิรูปการคุ้มครองแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และการพิจารณาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้สารเรดโคพามีน ต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งทั้ง 2 เรื่องยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสหรัฐฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำงานร่วมกับสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นประเด็นที่สัมพันธ์สุขภาพแรงงานสหรัฐฯ และสมาคมผู้ผลิตสุกร

สหรัฐฯ ได้ยื่นขอให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) ทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) แก่ไทย"

นอกจากนี้ไทยได้ใช้โอกาสนี้ ขอให้สหรัฐฯ เร่งกระบวนการตรวจสอบสุขอนามัยสัตว์ไทย เพื่อให้ไทยส่งออกสัตว์ไทยไปตลาดสหรัฐฯ ได้ ซึ่งสหรัฐฯ อ้างว่า การตรวจสอบสัตว์ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รวมถึงไทยยังได้สอบถามถึงกรณีที่ได้ขอให้สหรัฐฯ ยกเว้นการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมภายใต้มาตรา 232 กฎหมายการค้าของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ อ้างว่า การจะพิจารณาขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ไทยยังได้แจ้งให้สหรัฐฯ ทราบถึงพัฒนาการของนโยบายเศรษฐกิจของไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยที่ผ่านมาได้มีการปฏิรูปและออกกฎหมายใหม่ๆ ที่สำคัญหลายฉบับซึ่งสหรัฐฯ ยินดีกับพัฒนาการดังกล่าวของไทย.

# ลืออาถรรพ์'พระพิรุณ' ตั้งในกระทรวงเกษตรฯ ทำ'ชรก.'โดนคดีเพียบ

สะพรึง!! ความศักดิ์สิทธิ์ "พระพิรุณทรงนาค" 2 องค์ ไชยมน้ององค์เก่า ประดิษฐานไว้ในห้องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ ได้ห้องรมว.เกษตรฯ มีข้าราชการจำนวนมากโดนคดี สอบวินัยร้ายแรง หลายรายติดคุกในโครงการทุจริต จนทำให้แทบจะไม่มีใครทำงานจนต้องสร้างองค์ใหม่ เผยเรื่องราวเร็นลับ "พระพิรุณของค์เก่า" เข้าฝันภรรยาอดีตปลัดกระทรวง ไม่อยากไปอยู่ที่อื่น

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า หลายอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯจนถึงปัจจุบัน มีข้อสงสัยทำไม่กระทรวงเกษตรฯ จึงมีรูปหล่อ

ต่อหน้า ▶ 8

## ■ ลือ

ต่อจากหน้า 1

พระพิรุณทรงนาค ถึง 2 องค์ โดยองค์ปัจจุบันประดิษฐานไว้หน้ากระทรวงฯ ส่วนองค์เก่า ตั้งอยู่ในห้องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภายในห้องชั้น 1 ซึ่งอยู่ด้านล่างของห้องทำงาน รมว.กระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่บนชั้น 2 รวมทั้งบรรดาข้าราชการยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าตลอด 5-6 มีปัญหาภัยแล้ง น้ำในเขื่อนน้อยต่อเนื่อง นับจากย้ายพระพิรุณทรงนาคองค์เก่ามาไว้ในห้องพิพิธภัณฑสถาน เพราะพระพิรุณท่านทรงเป็นองค์เทพหล่อฟ้าล่อฝน อยู่โล่งแจ้งดีกว่ามาไว้ในห้อง และเกิดเสียงเล่าลือด้วยว่าการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.)ทุกครั้งจะมี รมต.เกษตรฯอยู่ในรายชื่อโดนปรับเปลี่ยนมาตลอด มาจากห้องที่นั่งทำงาน

รมว.เกษตรฯทับพระพิรุณหรือไม่ ทั้งยังมีอดีต รมว.เกษตรฯบางรายถึงกับไปหาหมอขอให้ช่วยหาทางแก้ไขเพราะสิ่งอะไรไปข้าราชการไม่ทำตามคำสั่งจะมีส่วนมาจากองค์พระพิรุณทรงนาค อยู่ใต้ห้องทำงานนั้นหรือไม่

การทำพิรุณทรงนาค องค์ปัจจุบันได้ทำเมื่อปี 2557 เพราะมีผู้รู้หลายคนทักว่าพระพิรุณองค์เก่า ทำผิดแบบหรือไม่ โดยถือพระขรรค์ด้านซ้าย ไม่ใส่รองเท้า ซึ่งพระพิรุณทรงนาค ตามแบบสัญลักษณ์ของกระทรวง ถือพระขรรค์ด้านขวา และพระพิรุณเป็นสมมติเทพ จะต้องใส่รองเท้าแก้ว จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนให้ถูกหลัก ทำองค์ใหม่ยึดแบบตราสัญลักษณ์ของกระทรวง และในช่วงนั้นก็มีความขัดแย้งภายในกระทรวงสูง มีข้าราชการจำนวนมากโดนคดี สอบวินัยร้ายแรง หลายรายติดคุกในโครงการทุจริต จนทำให้แทบจะไม่มีใครทำงาน

ขณะนั้นหลังจากที่ทำองค์ใหม่แล้วเสร็จจึงได้นำมาประดิษฐานหน้ากระทรวง และได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับที่จะนำองค์เก่า ไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ จ.ปทุมธานี แต่กลับมีเหตุอาเพศระหว่างที่นำองค์เก่าออกจากฐานปรากฏว่ามีน้ำไหลออกจากองค์จำนวนมาก และมีเรื่องเล่าว่าพระพิรุณ มาเข้าฝันภรรยาอดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ ว่า ไม่อยากไปอยู่ที่อื่น จึงได้ยุติการขนย้ายทางกระทรวงฯ ได้ทำพิพิธภัณฑสถานเพื่อประดิษฐานองค์พระพิรุณทรงนาคองค์เก่า และรวบรวมของดีๆ สิ่งสำคัญของโบราณของกระทรวง ที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆ มาจัดวางอย่างสวยงามเก็บรักษาไว้ด้วยกันเพื่อให้คนกราบไหว้

สักการะ

ทั้งนี้ในการออกแบบพระพิรุณทรง

นาค องค์ปัจจุบัน มีนายชูชาติ อุยกมล อดีตผู้ทรงวุฒิกกรมชลประทาน เป็นคณะทำงานออกแบบพระพิรุณ ขึ้นเพื่อแทนองค์เก่าที่ทำในสมัยนายปองพล อดิเรกสาร เป็น รมว.เกษตรฯ ได้ให้สร้างหล่อองค์พระพิรุณทรงนาค เพื่อเป็นเครื่องสักการะยึดเหนี่ยวทางใจของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯและทหารร่วมกับปลัดกระทรวง สมัยนั้น ซึ่งพระพิรุณ มีหลายปาง แต่ได้เลือก ถือพระขรรค์ด้านซ้าย และไม่ใส่รองเท้า โดยนายปองพล เลือกปางนี้

ภายหลังจากตั้งพระพิรุณทรงนาค องค์แรก ข้าราชการระดับสูง รัฐมนตรีกระทรวงโดนตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ติดคุกกันไป จำนวนมาก พอมาปี 2557 สมัยนายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็น รมว.เกษตรฯ และ นายชวลิต ชูขจร เป็นปลัดกระทรวงฯ ได้ให้นายชูชาติ ศึกษาประวัติ พระพิรุณ อย่างท่องแท้ และนายชูชาติ เป็นผู้ที่เคารพเลื่อมใส พระพิรุณ อย่างมาก พบว่าพระพิรุณ ถือดาบด้านซ้าย เป็นปางประหาร ทำให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯโดนลงโทษหนัก จนไม่มีใครทำงาน ให้ไปหาปางใหม่เพื่อมาให้ความอุ่นใจคนทำงาน แต่ในเวลาต่อมา นายชวลิต ก็ถูกคำสั่งย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

"นับจากมีการตั้งพระพิรุณทรงนาค องค์ปัจจุบัน ยังไม่มีข้าราชการ กรมไหนถูกสอบวินัยร้ายแรง แม้แต่คนเดียว แต่อยู่ๆ มามีระดับผู้ใหญ่ไปสืบค้นเรื่องราวในการจะนำพิรุณทรงนาคองค์เก่าไปตั้งที่สระน้ำที่พิพิธภัณฑสถาน ปทุมธานี เพราะสิ่งลึกลับสิ่งใดไม่ได้ อาจมาจากพระพิรุณถูกนั่งทับหรือไม่ แต่ก็พ้นจากตำแหน่งไปโดยยังไม่ได้ดำเนินการอย่างไร" แหล่งข่าว กล่าว



# 9.30น.วันนี้-เปิดศึก

# เดือดอกแดงแน่

# ยืมแมกกลับฝ่ายค้าน

**รัฐบาล-ทั้ง 7 ทีม  
ไว้คอยพิทักษ์ 3ป.  
พท.มันใจถล่มทุ  
ไม่ขึ้นศาลธรณ.  
ป้อมสมาชิกใหม่  
สมัครพบพร.แล้ว  
สภาเดือดแน่วันนี้  
'บิกตู' นำทีมแถลง  
นโยบาย ลั่นไม่กลัว  
ฝ่ายค้าน** □อ่านต่อหน้า 10

● **ยืมแมกกลับ** □ต่อจากหน้า 1  
ถล่มคุณสมบัติ พปชร.-เสธ.ทหารตั้งวอร์รูม  
รับมือ วางตัว 7 ทีมองครักษ์พิทักษ์ 3ป.  
พุทธพงษ์จูงจี้ข้อมูลเชิงลึก แจกกลับฝ่ายค้าน  
เผย 'บิกตู' สมัครสมาชิกพปชร.แล้ว ซึ่งแก้  
ข้อครหาครอบงำพรรค เพื่อไทยแห่งจอกวิ  
ชักฟอกนายกฯ มันใจเนื้อหาไม่ขึ้นศาล ธรณ.  
ตร.เข้มห้ามมือบอนจุมรอบสภา 'ศรีสุวรรณ'  
ยื่นกกด.ขงชูปพรรค พปชร. ใช้วิธีตรรกปา  
จัดสัมมนา กับประเด็นคนนอกขึ้นนำพรรค  
'วราวุธ' ตั้งทีมกฎหมายหาหลักฐานใหม่ขึ้น  
ฟ้องอีกรอบ เดชาฯส.ป.ก.ชน 88 การ์มองเค้  
สร้างบนที่ดินรัฐ ไม่ว่าส.ป.ก.หรืออุทยานฯ  
ยังงักกิด กรมอุทยานฯ เปะหมายวันศุกร์นี้  
เตรียมลุยรื้อทั้ง 'วิรัช'ยื่นป.ป.ช. ทบทวนข้อมูล  
คดีสร้างสนามฟุตบอล  
'บิกตู'ไม่กังวลแถลงนโยบาย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ก.ค. ที่  
ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้  
สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการ  
แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25-  
26 ก.ค.นี้ว่า "ไม่ต้องกังวล เพราะเห็นว่าเรื่อง  
ดังกล่าวเป็นวิถีทางการเมือง ให้เข้าใจว่าวันนี้  
มีนายกฯใหม่และรัฐบาลใหม่แล้ว"  
ต่อมาเวลา 11.10 น. ที่สวนวชิรเบญจทัศ  
(สวนรถไฟ) จตุจักร พล.อ.ประยุทธ์ ให้  
สัมภาษณ์อีกครั้งถึงหลายฝ่ายเป็นห่วงการ  
รับมือการอภิปรายการแถลงนโยบายต่อ  
รัฐสภาว่า "จะมาห่วงผมทำไม ไม่ต้องเป็นห่วง  
เพราะเป็นเรื่องของกลไก ที่ว่ากันไป ซึ่งผมรับ  
ฟังได้อยู่แล้ว ทนฟังได้หมด โดยจะเอาความดี  
และความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง"  
**มันใจมีคนรัก-ไม่กลัวถูกถล่ม**  
เมื่อถามถึงฝ่ายค้านตั้งเป้าอภิปรายตัว

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10466

หน้า: 1 (กลาง), 10, 11

Col.Inch: 277.36

Ad Value: 429,908

PRValue (x3): 1,289,724

คลิก: 11

หัวข้อข่าว: 9.30น.วันนี้-เปิดศึกเดือดแน่ฮีมแมงกลับฝ่ายค้าน

นายกฯและรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ได้คุยกับคณะรัฐมนตรี(ครม.) หลายเรื่อง ทั้งการศึกษา คมนาคม ก็ค่อยเป็นค่อยไป จะดำเนินการตามที่ได้คุยไว้แล้ว ส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตทำไมไม่ลงรายละเอียดคั่นนโยบายรัฐบาลไม่ลงรายละเอียด ฉะนั้นมันอยู่ในแผนบริหารราชการ โครงการงบประมาณก็ทำให้สอดคล้องกันตามที่ทำเสียไว้ ก็เห็นหน้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่านโยบายเขียนไว้กว้าง ไม่ลงรายละเอียด พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าจะให้เขียนเล็กขนาดไหน ลองไปเปิดดูคั่นนโยบายคืออะไร ถ้าเข้าใจคั่นนโยบายมันก็จะ

เมื่อถามว่านายกฯจะชี้แจงทุกประเด็นหรือจะให้ห้องกรีกษัตริย์ที่นายกฯ ที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ตั้งไว้เป็นผู้ตอบคำถามแทน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "อีกฝ่ายเขาบอกว่าจะฉลอมผม คนรักผมเขาก็รักผม แต่ผมไม่ได้เป็นคนจัดทีมองกรีกษัตริย์ เป็นเรื่องที่คุณช่วยกัน ไม่ใช่ช่วยผม แต่ช่วยรัฐบาลให้ทำงานต่อไปได้"

## ยังกั๊กนั้งหัวหน้าพปชร.

เมื่อถามว่าไม่กังวลใจหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทำไม่ต้องกังวล ถ้าเราจะทำความดี คิดว่าไม่ต้องกังวล ความบริสุทธิ์ใจความตั้งใจของคน และคนมีเพื่อนๆเข้ามาทำงาน คนรู้หลายอย่างไม่เหมือนเดิม คำว่าไม่เหมือนเดิมนั้น คนไม่ได้ทำงานกับคนเก่าๆ คนเดิมนั้น ในรัฐบาลที่แล้ว ต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ ก็ต้องไว้ใจและทุกคนสัญญาแล้วว่าจะทำให้ดีที่สุด เพราะตอบสนองประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อย แต่เราก็ดูต้องคำนึงถึงคนอื่นด้วยเหมือนกัน

ต่อข้อถามว่าจะสมัครเป็นหัวหน้าพปชร.หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ หมุนตัวหนี พร้อมหัวเราะกับกลุ่มรัฐมนตรีที่ขึ้นอยู่ พร้อมกล่าวว่า "เรื่องอันตรธานมาแล้ว แต่ผมคิดว่าอยู่ตรงไหนถ้าทำความดีทุกคนก็ต้องช่วยผม"

เมื่อถามย้ำว่าจะสมัครเข้าพรรคหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า ยังไม่รู้ ยังไม่คิด ให้ผ่านตรงนั้นไปก่อนค่อยว่ากัน เมื่อถามว่าดูเหมือนนายกฯ เตรียมตัวแถลงนโยบายรัฐบาลหนักพอสมควร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องเตรียมบ้าง แต่ไม่ได้อะไรใหญ่โตและทำมาตลอด อย่างไรก็ตาม ตนมีความสุขดี

## 'บิกป้อม' ยัน ไม่ตอบโต้ฝ่ายค้าน

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ วัย 67 พรรค รองนายกฯ

ให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายค้านจึงอภิปรายประเด็นคุณสมบัติและการสืบทอดอำนาจ จะตอบเองหรือไม่ โดยพล.อ.ประยุทธ์กล่าวเพียงว่าไม่ตอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบว่า ในการเตรียมความพร้อมของพล.อ.ประยุทธ์ นั้นทางฝ่ายเสนาธิการทหารได้เตรียมข้อมูลในประเด็นที่คิดว่าฝ่ายค้านจะอภิปราย อาทิ ประเด็นเรื่องจริยธรรมและคุณสมบัติของนายกฯ รวมถึงคดีที่ค้างเก่า ข้อร้องเรียน และกรณีฝ่ายค้านคิดว่าการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้อง หรือเอื้ออำนาจประโยชน์กับพวกพ้องไว้ทั้งหมดแล้ว แต่ไม่ถึงขั้นตั้งเป็นวอร์รูมเพียงแต่มีทีมฝ่ายเสธ. ฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นหน่วยสนับสนุนใกล้ชิดตัว ขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีทีมฝ่ายสนับสนุนข้อมูล คอยเตรียมพร้อมจนกว่าจะจบการอภิปรายรัฐบาลและประสานวอร์รูมของพปชร. ที่มีแกนนำพรรค ประธานส.ส.คอยสนับสนุนข้อมูลให้ตลอดเวลา หากมีการซักฟอกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

## ตั้งวอร์รูมหนุนตลอดการประชุม

รายงานข่าวจากพปชร. แจ้งว่า สำหรับการเตรียมพร้อมของรัฐมนตรี หากถูกอภิปรายพาดพิงในกระทรวงใด ได้มอบหมายส.ส.พปชร.คอยสนับสนุนในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ทั้งนี้ ข้าราชการประจำจะจัดวอร์รูมเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูล ซึ่งจะมีข้าราชการระดับปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ

รายงานข่าวจากพปชร. แจ้งว่า เมื่อแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มพิจารณาดำเนินการทางการเมืองอื่นๆ อาทิ ตำแหน่งเลขาฯ ที่ปรึกษาฯ ซึ่งบางส่วนรัฐมนตรีได้เลือกบุคคลไว้บ้างแล้ว ขณะที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอผ่านผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

## ยัน 'ป้อม' เป็นสมาชิกแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเปิดตัวร่วมงานสัมมนา ส.ส.พปชร. ของพล.อ.ประยุทธ์ ที่จ.นครราชสีมา จนถูกตั้งข้อสังเกตถึงสถานภาพว่าอาจเข้าข่ายบุคคลภายนอกมาครอบงำพรรค มีรายงานว่าพล.อ.ประยุทธ์ ได้สมัครเป็นสมาชิกพปชร.ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ นำใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท มามอบให้กับนายทะเบียนสมาชิกพรรค เพื่อไม่ให้เกิด

ข้อครหาว่าเป็นบุคคลภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของพรรค และเพื่อเตรียมพร้อมเข้ามาจับบทบาทในพรรคที่จะประชุมเพื่อปรับโครงสร้างผู้บริหารพรรคต่อไป ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค คาดว่าหลังเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ถึงจะพิจารณาอีกครั้ง

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรค กล่าวยอมรับว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 ก.ค.จริง ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ได้สมัคร

## จ่อตั้งปช.ยุทธศาสตร์พรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารใบสมัครสมาชิกของ พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นมาถึงพรรคสักระยะเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ซึ่งมีการอนุมัติเมื่อวันที่ 19 ก.ค. โดยพล.อ.ประยุทธ์ เป็นสมาชิกลำดับที่ 3 หมิ่นกว่า และคาดว่าจะมีชื่อรัฐมนตรีบางคน อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค เพื่อกำหนดทิศทางบริหารงานพรรคให้เกิดเอกภาพ รวมถึงสลายกลุ่มก้อนต่างๆในพรรค เพื่อลดอำนาจการต่อรอง และเตรียมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคในอนาคต

ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ แม้ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค เพราะต้องพิจารณาในข้อกฎหมายอย่างรอบคอบก่อน แต่คาดว่าจะเข้ามาจับหน้าที่ประธานที่ปรึกษาพรรค ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเพื่อให้การทำงานของพรรคสอดคล้องกับการทำงานของรัฐบาล

## ธรรมนัสได้-ยื่นสมัครแทน 'บิกตู'

เมื่อเวลา 19.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรฯ และแกนนำพปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวเป็นผู้นำชื่อพล.อ.ประยุทธ์ ไปยื่นสมัครเป็นสมาชิกพปชร.แบบตลอดชีพ พร้อมจ่ายค่าสมัคร 2,000 บาทว่า ไม่เป็นความจริง เป็นข่าวเท็จ ตนและทุกคนทราบดีจากการให้สัมภาษณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ ในวันนี้ว่ายังไม่ตัดสินใจเป็นสมาชิกพปชร.

## พปชร.จัด 7 ทีมองกรีกษัตริย์ 3 ป.

ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม แกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการเตรียมข้อมูลรับมือฝ่าย



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10466

หน้า: 1 (กลาง), 10, 11

Col.Inch: 277.36 Ad Value: 429,908

PRValue (x3): 1,289,724

คลิก: สี่สี่

หัวข้อข่าว: 9.30น.วันนี้-เปิดศึกเดือดแน่ฮีมแมงกลับฝ่ายค้าน

ค้านว่า กระทรวงยุติธรรมคงไม่ตกเป็นเป้าอภิปรายของฝ่ายค้าน ทราบว่ามีรัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้าอยู่แล้ว แต่กระทรวงยุติธรรมได้เตรียมพร้อมข้อมูลไว้แล้วที่จะตอบทุกคำถาม จึงไม่หนักใจและไม่ว่ามีปัญหา เรื่องงานของกระทรวงยุติธรรมไม่มีประเด็นใดรุนแรง ปฏิบัติตามนโยบายปกติ หากถามก็พร้อมชี้แจง

เมื่อถามถึงกลุ่ม 3 ป. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองฯฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นเป้าหมายหลักของฝ่ายค้าน นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐมนตรีแต่ละคนทำงานในภารกิจที่รับผิดชอบมานานถึง 5 ปี เชื่อว่าชี้แจงได้ แต่จะชี้แจงอย่างไรเป็นสิทธิ์แต่ละบุคคล และคงต้องเลือกตอบเพราะมีเวลาจำกัด รวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละด้านที่พร้อมช่วยตอบข้อซักถามด้วย ทั้งนี้ พปชร.ยังเตรียมองค์กรภัยเพื่อช่วยนายฯฯ ตอบคำถามไว้ 6-7 กลุ่ม จึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา สามารถชี้แจงทุกประเด็น

## เย้ยฝ่ายค้านทำได้แค่ขุดเรื่องเก่า

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่ฝ่ายค้านจะขุดเรื่องเก่าๆ ในอดีตขึ้นมากล่าวขานนั้น เป็นเรื่องปกติ เพราะเรื่องใหม่หรือนโยบายรัฐบาลนั้น ฝ่ายค้านยังไม่มีเวลาได้อ่านและศึกษาเพียงพอ และบรรยากาศการอภิปรายคงไม่เหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะตอบคำถามได้ เพราะเรื่องเก่าที่จะนำมาอภิปรายนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่เผยแพร่แล้วหลายรอบ

## 'ปี' ลั่นพร้อมแจงดศึกปปส.

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) กล่าวว่า รัฐบาลมีความพร้อม นายฯฯเน้นย้ำกับกรม.ให้เตรียมพร้อมชี้แจงทุกเรื่องและเราเชื่อในตัวประธานรัฐสภาว่าจะควบคุมการประชุมให้อยู่ในขอบข่าย และอยู่ในเรื่องที่จะแถลงต่อรัฐสภา

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่อาจมีการนำคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม กปปส.มาอภิปรายด้วย นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ไม่กังวล หากเรื่องอภิปรายเป็นเรื่องที่อยู่ในข้อบังคับ และหัวข้อที่จะอภิปราย คนก็พร้อมตอบ ทุกอย่างชัดเจนมานานแล้ว แต่ตนยังไม่แน่ใจว่าเขาจะอภิปรายเรื่องใดบ้าง ถ้าเป็นเรื่องที่เคยเป็นข่าวแล้วนั้น ตนพร้อมชี้แจงเพราะอาจมีหลายเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ เรื่องคุณสมบัติมีการตรวจ

สอบมาระดับหนึ่งแล้ว และยังมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องที่ยังไม่เคยมีใครนำออกมาพูด ตนได้เตรียมทั้งที่เป็นเอกสารสำคัญและเอกสารเบื้องต้น

## ชุดตรวจสอบฝ่ายค้านกลับ

ส่วนที่ระบุมีข้อมูลเบื้องต้นนั้น หมายความว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามไว้เพื่อเตรียมพูดในสภาด้วยใช่หรือไม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ใช่ หากมีการนำเหตุการณ์ หรือเรื่องที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล แต่ถูกนำมาบิดเบือนข้อเท็จจริง ฝ่ายเราต้องชี้แจงแน่นอน ซึ่งจะพูดถึงสาเหตุว่าสิ่งที่พวกคนทำไปในวันนั้นคืออะไร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงที่มาที่ไป ทั้งนี้ ยอยากให้ส.ส.ที่จะอภิปราย ไปศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ทั้งรัฐธรรมนูญ และเรื่องต่างๆ ขอให้เขารอบคอบ เพราะเมื่อเขาจะมาตรวจสอบคนอื่นก็ต้องระมัดระวังที่จะถูกคนอื่นตรวจสอบกลับเช่นกัน

## ไต่สวนใช้เวลาราชการไปศึกอัสฟ

นายพุทธิพงษ์ กล่าวถึงข่าวมีรัฐมนตรีกลุ่ม กปปส. ไปตีกลอล์ฟในเวลาราชการ ที่สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนเรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า และเป็นประธานกอล์ฟของรุ่น ซึ่งหลักสูตรนี้จัดกิจกรรมตีกลอล์ฟเมื่อวันที่ 19 ก.ค. โดยเพื่อนในรุ่นก็ไปกัน และอาจเป็นไปได้ว่ามีการนำชื่อตนใส่รวมไปด้วย ยืนยันไม่ได้ไปเพราะทำงาน ซึ่งเพื่อนๆและคนที่สนามกอล์ฟ เป็นพยานได้ว่าไม่ได้ไป เราคิดว่ามารยาทเป็นอย่างไรและควรปฏิบัติตัวอย่างไร และเรื่องนี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่กระทรวงคือต้องตั้งศูนย์ป้องกันข่าวปลอม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะข่าวปลอมทำให้เกิดความเสียหาย หากใครมีหลักฐานยืนยันเปิดเผยได้ว่าใครเป็นผู้กล่าวหาหรือแถลงข่าว ตนยินดีให้นำมาเปิดเผยเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าไปตีกลอล์ฟเมื่อไร ยืนยันว่าในงานวันนั้นไม่มีคนแน่นอน

ส่วนที่มีการขึ้นร้องพล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร ครอบงำพปชร.นั้น นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า เชื่อว่าพล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ชี้แจงได้ โดยพล.อ.ประวิตร ระบุแล้วว่าไปตรวจราชการด้วย เมื่อทราบว่า มีส.ส.ไปประชุมที่จ.นครราชสีมา ก็เข้ามาพบปะในคอนเซ็ปต์ เป็นการแวะมาเยี่ยมและพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วกลับ โดยไม่

ได้ไปมอบนโยบายหรือชี้แจงให้แนวทางแก่ผู้บริหารของพรรค ซึ่งวันนั้นทำอย่างเปิดเผย เชื่อว่าข้อมูลข้อเท็จจริงนี้คงถูกนำมาชี้แจงต่อไป

## 'อู๊ดดำ' บั้ยให้ 3 ป.ชี้แจงเอง

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองฯฯและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมพรรค วันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ตัดทอนจำนวน ส.ส.ที่จะอภิปราย เหลือเพียง 10 คน เนื่องจากได้เวลา 1 ชั่วโมง โดยจะเน้นนโยบายเป็นหลัก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับพรรคและอภิปรายสนับสนุน

ส่วนที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่มีคดีค้างเก่า และกลุ่ม 3 ป. ทางปชป.จะช่วยหรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัว เชื่อว่าหากมีการพาดพิงถึงใคร บุคคลนั้นจะชี้แจงเองได้ดีที่สุด

## นิพนธ์ ลั่นไม่เอี่ยวทุจริต

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึงฝ่ายค้านจะอภิปรายเกี่ยวกับคดีช่วง เป็น นายจ. ออบจ.สงขลาว่า ไม่มีปัญหา พร้อมชี้แจงทุกประเด็น ยืนยันทุกเรื่องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับการทุจริต มองว่าการซักถามในสภาถือเป็นไปตามกลไกระบบประชาธิปไตย แต่เรื่องหลักที่ควรพูดถึงน่าจะเกี่ยวกับนโยบายมากกว่า การพาดพิงบุคคล หากมีการโจมตีคุณสมบัติของตนเอง สามารถชี้แจงได้

## 'ชวน' ไฟเขียวขยายถึง 27 ก.ค.

ที่สำนักงานใหญ่ที่โอที อ.แจ้งวัฒนะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงฝ่ายค้านระบุนเวลา 13 ชั่วโมงครึ่งไม่เพียงพอ ขอต่อเวลาไปถึงวันที่ 27 ก.ค.ว่า เรื่องนี้เป็นการตกลงกันระหว่างทุกฝ่าย ซึ่งการคุยกันเมื่อวันที่ 23 ก.ค. รับทราบเพียงว่าฝ่ายรัฐบาลมีข้อทักท้วงว่าเวลา 5 ชม. อาจไม่เพียงพอ ส่วนฝ่ายค้านพอใจกับกรอบเวลาที่ได้ แต่หากสุดท้ายเวลาไม่พอก็ขยายเวลาประชุมได้ถึงวันที่ 27 ก.ค. ส่วนเวลาประท้วงที่พูดคุยกันแล้ว ซึ่งเวลาจะรวมอยู่ในโควตาของแต่ละฝ่ายจะได้ ทั้งนี้การประชุมวันที่ 25 ก.ค. จะเริ่ม 09.30-01.00 น.

## พท.ยันเนื้อหาฟอก 'ตู' ไม่ขึ้นศาล

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย(พท.) และวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า



การจัดสรรเวลา 13 ชั่วโมงที่พรรคฝ่ายค้านได้รับนั้น ถือว่ายังไม่เพียงพอ จึงอยากขอรัฐบาลและนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาว่า ถ้าเพิ่มเติมเวลาอภิปรายไปได้ถึงวันที่ 27 ก.ค.นี้ก็จะดี

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าหากอภิปรายคุณสมบัติของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แล้วจะมีการใช้ข้ออ้างว่าเรื่องอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ จึงไม่ให้ฝ่ายค้านพูดเพราะอาจเป็นการชี้นำได้ นายสุทิน กล่าวว่า ไม่กังวล เพราะมีผู้ขออภิปรายจำนวนมาก จนต้องตัดลง โดยเฉพาะ พท. จงกวีแก้ว 10 คน จึงขอปรับลดลงเหลือ 5 คน อีกทั้งประธานรัฐสภา นายวิมล เครื่องม รองนายกฯ ก็ระบุว่าพูดได้แต่ต้องอยู่ในกรอบ ซึ่งเราทำได้ทำความเข้าใจกับผู้อภิปรายแล้วว่า การอภิปรายจะต้องไม่พูดในเชิงชี้นำ และเรื่องที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายคุณสมบัติของพล.อ.ประยุทธ์ หลายเรื่องคนอาจจะยังไม่รู้ เพราะไม่ได้อยู่ในสำนวนของศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนการอภิปรายถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นายสุทิน กล่าวว่า มีแน่นอน เพราะรัฐธรรมนูญเป็นปัจจัยและเรื่องสำคัญในการแก้ปัญหาอื่นๆ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ส่วนจะแก้ไขในหมวดไหนนั้น ยังไม่ลงลึก แต่เห็นตรงกันที่ฝ่ายค้านว่าต้องมีการแก้ไข ซึ่งหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้องแก้ไขในส่วนไหนบ้าง และองค์ประกอบของนโยบายไม่สมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในอนาคต

## บข.น.สั่งห้ามชุมนุมรอบรัฐสภา

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ต.ภักดิ์ พงษ์บุตร รองผบ.น.ดูแลความมั่นคง ฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจประกาศ ลงนามหนังสือคำสั่งบข.น.ที่ 217/2562 เรื่องประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่ประชุมรัฐสภา (ชั่วคราว) ภายในบริษัทไอที จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 25-26 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศวันที่ 22 ก.ค.

## 'สุชาติ' สั่งปิดประชุม-หนีสภาล่ม

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ที่ไอที มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ แต่ก่อนเข้าสู่วาระ ได้เปิดให้สมาชิกหารือโดยใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง

ทำให้นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ทักท้วงว่าเมื่อไรจะเข้าสู่ระเบียบวาระ หรือองค์ประชุมไม่ครบ จึงอยากให้นายสุชาติ ต้นเจริญ รองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมวินิจฉัยด้วย

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ได้ขอความชัดเจนเรื่องการนับองค์ประชุม เนื่องจากฝ่ายค้านให้ความร่วมมือเรื่ององค์ประชุมมาตลอด ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เคยวินิจฉัยว่าแม้สมาชิกจะไม่ได้เซ็นชื่อเข้าประชุม แต่มานั่งในห้องประชุมก็ถือเป็นองค์ประชุมสามารถลงมติได้ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุม 249 คน เป็นเสียงของพรรคฝ่ายค้าน 5 เสียง จึงเปิดประชุมได้ ดังนั้น อยากให้ประธานวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าถ้าไม่ได้เซ็นชื่อแล้วมานั่งในห้องประชุมถือเป็นองค์ประชุมด้วยนั้น การนับองค์ประชุม พวกตนจะถือเป็นเรื่องฝ่ายรัฐบาล จึงอยากให้นายสุชาติ ไปคุยกับนายชวน ด้วย ไม่ใช่รองประธานวินิจฉัยอย่างหนึ่ง แต่ประธานวินิจฉัยอีกอย่าง

นายสุชาติ ชี้แจงว่า คนยึดตามข้อบังคับการประชุม ซึ่งคู่มือจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อ หากเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีสมาชิกเซ็นชื่อเกิน 249 เสียงแล้ว คนจะถือว่าครบองค์ประชุม ส่วนนี้เป็นบรรทัดฐานของตน แต่ไม่ทราบนายชวน จะคิดเห็นอย่างไร จะนำไปหารือกับนายชวน อีกครั้ง

จากนั้นนายสุชาติ แจ้งที่ประชุมว่านายทรงศักดิ์ ทองศรี และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ส่งหนังสือลาออกจากส.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ทำให้ขณะนี้ส.ส. 497 คน องค์ประชุมคือ 249 คน ส่วนผู้คิดต่างๆ บางผู้คิด มีสมาชิกลงชื่ออภิปรายไว้กว่า 20 คน แต่ขณะนี้สมาชิกบางส่วนเตรียมพร้อมรับฟังการแถลงนโยบายรัฐบาลจึงขอเลื่อนการพิจารณาผู้คิดต่างๆ ในสัปดาห์หน้า ก่อนตั้งปิดประชุมในเวลา 15.00 น.

## ฝ่ายค้านโวย-เลขาฯ ชวนแจ้งรุ่น

ต่อมาเวลา 15.30 น. ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านประกอบด้วย นายจิรายุ นายสุทิน กลังแสง นายจุลพันธ์ อรวิวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังประชาชนไทย แถลงถึงการตั้งปิดการประชุมทันที ทั้งที่ผู้คิดที่เสนอขอยอภิปรายไม่ครบว่าการชิงปิดประชุมทั้งที่ฝ่ายค้านไปลงชื่อให้จน

ครบองค์ประชุม แต่เราเสียเวลาไปเปล่าๆถึง 6 ชั่วโมง ทำให้ไม่ได้อภิปรายถึง 2 วาระเพราะประธานสั่งปิดประชุม จะเล่นเกมกันแบบนี้ใช่หรือไม่ รัฐบาลต้องจริงใจ อยากจะเปิดประชุมก็เปิด เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสภายุคประชาธิปไตย อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก เสียงบประมาณที่ใช้จัดประชุมแล้วยังเสียโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอีก

เวลา 15.40 น. นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภา แถลงว่า นายชวน ให้มาชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุมของสภา ซึ่งตามข้อบังคับที่ 18 ระบุว่าก่อนเข้าประชุมทุกครั้งให้สมาชิกมาลงชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้ แต่ระหว่างการประชุม ต้องลงมติหรือเช็กลงชื่อให้ครบจำนวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมนั้น ซึ่งนายชวน วินิจฉัยถูกต้องแล้ว แต่วันนั้นเกิดเหตุการณ์ผิดปกติของการประชุมสภา ซึ่งก่อนเปิดประชุม มีสมาชิกลงชื่อ 297 คน ถ้ามีใครไปลงชื่อหลังเปิดประชุมแสดงว่ามีเจตนาแอบแฝง ส.ส.ควรทำหน้าที่ข้อสัจสุจริต อย่ามีวัตถุประสงค์ทางการเมือง โดยเฉพาะวันที่ 25 ก.ค.จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาล ขออย่าใช้การตีรวนในเรื่องระเบียบข้อบังคับเพราะมีความชัดเจนอยู่แล้ว

## 'บิกตู' เฝยมต.รับเรื่องการร้องคดี

ส่วนประเด็นพล.ช.ร.จัดสัมมนาที่ 88 การรณรงค์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หนึ่งในริสอร์ทที่ถูกกรมอุทยานแห่งชาติฯ เคยจับกุม โดยยื่นยันมุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน และยังคงอยู่ในเขตป่าสงวนฯนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า เดี่ยวเขาก็ส่งสอบสวนกันต่อไป รัฐมนตรีรับเรื่องไปแล้ว อะไรที่เป็นปัญหาตรงกับกระบวนการไหนก็รับไป ไม่ใช่เอามาตีงานไม่ได้ แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ ทุกเรื่องมีชายมีฆา เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย นี่คือประชาธิปไตยที่ผ่านมา เรารับฟังทั้งสองฝ่ายเสมอมา ต่อไปนี้จะต้องเข้มงวดเรื่องการใช้กฎหมายพื้นฐาน กฎหมายชาวบ้าน ถ้าทุกคนทำตรงนี้ได้ก็อย่างที่ทำได้หมด

## 'วราวุธ' สั่งฝ่ายกม.รื้อคดีใหม่

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า รับทราบรายงานจากกรมอุทยานฯว่าอัยการมีมติสั่งไม่ฟ้องแล้ว ในมุมมองของกฎหมายถือว่าคดีนี้จบแล้ว แต่ถ้ามียุทธศาสตร์ใหม่สามารถขอให้อัยการนำคดีมาพิจารณาใหม่ได้ ตนจะสั่งการให้กรมอุทยานฯ และฝ่ายกฎหมาย



คัดค้านความเห็นของอัยการที่สั่งไม่ฟ้อง เพื่อให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าริสอร์ทดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ใดและฝ่ายใดเป็นผู้อนุญาต ส่วนที่ระบุว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเป็นคดีอาญายังต้องดำเนินคดีทางแพ่งนั้น ที่มีการฟ้องร้องกันมีคดีเดียว อัยการสั่งไม่ฟ้องทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีต่อได้ นอกจากนี้มีหลักฐานใหม่ หลังฝ่ายกฎหมายพิจารณาจะได้รู้ว่าเมื่อใดบ้างที่จะมีหลักฐานใหม่ในการขอให้อัยการพิจารณาคดีนี้อีกครั้ง

เมื่อถามว่ากรณีนี้อาจถูกมองว่าสนใจที่จะผลักดันนโยบาย โฉนดทองคำของพรรคแกนนำรัฐบาล นายวราวุธ กล่าวว่า กรณีลักษณะนี้ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหลายที่ และลงนำไปสู่การแก้ปัญหาการทับซ้อนหลายๆ แห่งในประเทศ เมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณี นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา พปชร. ยอมรับว่าพื้นที่ริสอร์ทนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกต้อง แต่พรรคนี้ยังไปจัดงานที่นั่น นายวราวุธ

□ อ่านต่อหน้า 11

## ● ฮีมแฉกลับ □ ต่อจากหน้า 10

กล่าวว่า ตอบแทนไม่ได้ ต้องสอบถามเจ้าตัวแต่ถ้าเป็นคนก็คงไม่ไป

### เลขาฯ ยัน 'ที่สปก.-รุกป่า' ผิดหมด

นายวิเศษ ิโรจน์ทรัพย์สังข์ เลขานุการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เผยว่า เบื้องต้น 88 การ์มอင့် ีริสอร์ท ก่อสร้างบนที่ดินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นที่ของส.ป.ก. ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือที่ดินของกรมอุทยานฯ ก็ถือว่าผิด เจ้าของไม่สามารถก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวได้ ผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของการใช้งานของที่ดินรัฐ เบื้องต้นต้องยืนยันให้ได้ว่าที่ดินที่ตั้งของริสอร์ทเป็นที่ของกรมอุทยานฯ หรือส.ป.ก. เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ฟ้องร้อง หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และดำเนินการตามกฎหมาย ขณะนี้ได้ให้ส.ป.ก. นครราชสีมาสำรวจแผนที่ที่ดินดังกล่าวอยู่บนที่ของส.ป.ก. หรืออุทยานฯ เพื่อความชัดเจน

นายวิเศษ ิโรจน์กล่าวว่า เบื้องต้นเท่าที่มีเอกสารยืนยันได้ว่าพื้นที่ตั้ง 88 การ์มอင့် เป็นที่ของกรมอุทยานฯ ตามพ.ร.ฎ.อุทยานแห่งชาติทับลาน ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค.2524 แต่หลังจากนั้นสมัยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรมว.เกษตรฯ เสนอให้ปรับปรุงแผนที่ มีชั้นตอนหลากหลาย โดยขั้นตอนการดำเนินการเพื่อ

ปรับปรุงได้เสนอกรม. แต่ยังไม่มีการประกาศเป็นพ.ร.ฎ. จึงเชื่อว่ายังไม่เป็นผล จึงกลับไปใช้หลักฐานพ.ร.ฎ.กรมอุทยานเมื่อปี 2524 แทน

“ประสาน ไปยังอธิบดีกรมอุทยานฯ เพื่อร่วมหารือกัน หากความชัดเจนของที่ดินที่ตั้ง 88 การ์มอင့် ริสอร์ท หากต้องสั่งรื้อถอนจะเป็นหน้าที่ของใครและใช้กฎหมายใด เพราะเท่าที่รู้คือตั้งอยู่ในที่ทับซ้อนและมีความพยายามปรับปรุงแผนที่จนทำให้เข้าใจผิดและไม่ชัดเจนว่าเป็นที่ของหน่วยงานใด” เลขานุการส.ป.ก.กล่าว

### อุทยานสั่งรื้อริสอร์ทการ์มอင့်

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.ค. นายชัยวัฒน์ ลิมลิจิตอักษร ที่ปรึกษาหน่วยพิทักษ์ นายประวิตร ศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานทับลาน จ.ปราจีนบุรี และ นครราชสีมา จะเข้าดำเนินการใช้มาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2504 หลังยกเลิกคำสั่ง กสช. 64/2557 และ 66/2557 ในพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คาดว่าปีต่อไปประกาศตามมาตรา 22 ให้การ์มอင့် ริสอร์ท รวมทั้งริสอร์ท บ้านพักตากอากาศอื่นๆ ที่ถูกดำเนินคดีหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ด้วย

### 'เอียง' จี้อุทยานรื้อถอนการ์มอင့်

นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษัผืนป่าประเทศไทย ในฐานะอดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวถึงกรณี 88 การ์มอင့် ริสอร์ท บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานว่า พื้นที่ดังกล่าวชัดเจนว่าอยู่ในเขตอุทยานฯ ทับลาน ซึ่งตนจะทำความเข้าใจกับนายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม ในฐานะรุ่นน้องมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ว่า ไม่ใช่ที่ดิน ส.ป.ก. ส่วนที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะส.ป.ก.นครราชสีมาให้ข้อมูลต่ออัยการว่าพื้นที่อยู่ในเขตปฏิรูป ที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ดังนั้นกรมอุทยานฯ ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. รายนี้ด้วย

นายดำรงค์ กล่าวอีกว่า หากไม่ดำเนินการหัวหน้าอุทยานฯ จะมีความผิดตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

“ดังนั้น กรมอุทยานฯ ต้องรีบปิดประกาศรื้อถอนตามมาตรา 22 โดยใช้เวลา 30-45 วัน 2 ครั้ง หากเจ้าของไม่รื้อถอนเอง กรมอุทยานฯ ต้องเข้าไปรื้อถอนให้แล้วเรียกค่ารื้อถอนคืนจากการติดตามมีริสอร์ทและบ้านพักตากอากาศที่เข้าข่ายต้องรื้อถอนอีก 100 กว่าแห่ง ไม่ใช่การ์มอင့်แห่งเดียว เรื่องวังน้ำเขียวนี้จะเป็นตัวชี้วัดการทำหน้าที่ของกรมว.ทส. และ

ต้องทำความเข้าใจกับสังคมว่าดำเนินการกับนายทุนที่ซื้อขายที่ดินป่าเปลี่ยนมือกันมา ไม่ได้ดำเนินการกับชาวบ้านยากจนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อน” นายดำรงค์กล่าว

### ยื่นยุบพปชร.-จ่อผิดกม.พรรค

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง กกต. เพื่อให้พิจารณาและยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพปชร. โดยมี 2 ประเด็นคือ พปชร. ใช้พื้นที่ของ 88 การ์มอင့် ริสอร์ท เป็นสถานที่ชุมนุม ซึ่งมีข้อพิพาทเรื่องนุกรุกป่าวังน้ำเขียว ในเขตอุทยานฯ จึงเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะก่อนหน้านั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้ดำเนินนโยบายทางกินพื้นป่ามาตลอด และริสอร์ทดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายการทางกินพื้นป่า ดังนั้นการที่พปชร. ไปสนับสนุนหรือส่งเสริมโดยจัดประชุมในโรงแรมนี้เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 45 ที่ระบุว่าห้ามพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค ไปสนับสนุนส่งเสริมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เมื่อผิดตาม มาตรา 45 ในมาตรา 92 (3) ก็เขียนไว้ชัด ซึ่งเป็นเหตุให้ยุบพรรคได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ส่วนที่พปชร. ได้เชิญพล.อ.ประวิตร ซึ่งยังไม่มีความเป็นสมาชิกพรรคตามกฎหมาย ไปเป็นประธานปิดสัมมนาวันที่ 22 ก.ค.และมีคำพูดของ พล.อ.ประวิตร ยืนยันและพูดขึ้นนำการดำเนินกิจกรรมของพรรค ก็เข้าข่ายความผิดตาม มาตรา 28 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีความผิดตามมาตรา 92(3) เป็นเหตุยุบพรรคได้เช่นกัน และมาตรา 29 ระบุว่าห้ามให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคไปชี้แนะ กรอบงำพรรค ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 108 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 1-2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย

### ศรีสุวรรณชัดแก้ตัวนำขุนฯ

เมื่อถามว่ามีการอ้างว่าใช้สถานที่นี้จัดประชุมเพื่อให้ทราบถึงปัญหาว่ามีกรนุกรุกป่าจำนวนมาก นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ฟังไม่ขึ้น อย่าแก้ตัวนำขุนฯ เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องทำทุกอย่างเปิดเผยโปร่งใส ไม่ใช่ทำตามอำเภอใจเพราะคิดว่ามีอำนาจ







# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6384

หน้า: 1(กลาง), 4, 15

Col.Inch: 334.32 Ad Value: 588,403.20

PRValue (x3): 1,765,209.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บิ๊กตั้งัดความดีลุ

และเป็นไปได้ที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพภายในพรรค

นอกจากนี้พรรคพลังประชารัฐอาจจะมีการปรับทัศนคติใหญ่ โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยเช่นกัน คาดว่าจะเป็นประธานที่ปรึกษาพรรค นายอุดม สมชัย รองรมว.คลัง และหัวหน้าพรรค ชัยปิ่นไปเป็นที่ปรึกษาพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และเลขาธิการพรรค ไปเป็นรองหัวหน้าพรรค ส่วนนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และรองหัวหน้าพรรค จะมารับหน้าที่เป็นเลขาธิการพรรค เป็นต้น

## ● พล.ร.ช.7กลุ่ม “องค์กรกษ” พิทักษ์ 3ป.

ที่กระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รม.ยุติธรรม กล่าวถึงการเตรียมข้อมูลรับมือฝ่ายค้านในการแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 25 กรกฎาคม ว่า กระทรวงยุติธรรมคงไม่ตกเป็นเป้าหมายในการอภิปรายของฝ่ายค้าน เพราะทราบว่ายังมีรัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้าอยู่แล้ว แต่ได้เตรียมความพร้อมข้อมูลในด้านนโยบายอำนวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงความยุติธรรม ส่วนที่ถามถึงกลุ่ม 3 ป. เป็นเป้าหมายหลักของฝ่ายค้านนั้น รัฐมนตรีแต่ละท่านทำงานในการกิจที่รับผิดชอบมานานถึง 5 ปี เชื่อว่าจะสามารถชี้แจงได้ แต่จะชี้แจงอย่างไร เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล และคงจะต้องเลือกตอบเพราะมีเวลาอันจำกัดจำกัด รวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละด้าน ที่พร้อมช่วยตอบข้อซักถามด้วย

“นอกจากนี้ พรรคพลังประชารัฐยังได้เตรียมองค์กรกษเพื่อช่วยนายฯ ตอบคำถามไว้ 6-7 กลุ่ม จึงเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาและสามารถชี้แจงทุกประเด็น” นายสมศักดิ์ กล่าว

## ● “พุทธพงษ์” ลั่นให้เอกสารเชิงลึกได้

ที่หอประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตอ) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า ฝ่ายรัฐบาลมีความพร้อม ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีให้เตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงทุกเรื่องต่อรัฐสภา ซึ่งฝ่ายรัฐบาลเชื่อว่าการอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา ทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม และเราเชื่อในตัวประธาน

รัฐสภาว่าจะสามารถควบคุมการประชุมให้อยู่ในข้อบังคับ และอยู่ในเรื่องที่จะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้

เมื่อถามว่ารู้สึกกังวลหรือไม่ที่อาจมีการนำคดีที่เกี่ยวกับกับกลุ่ม กปปส. มาพูดในการอภิปรายครั้งนี้ด้วย นายพุทธพงษ์ กล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวล เพราะหากเรื่องที่นำมาพูดกันในการอภิปรายเป็นเรื่องที่อยู่ในข้อบังคับ และหัวข้อที่จะอภิปราย ก็พร้อมจะตอบ ซึ่งทุกอย่างมีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้น แต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะอภิปรายในเรื่องใดบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องที่เคยเป็นข่าวออกมาแล้วมัน พร้อมชี้แจง เพราะอาจมีหลายเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ แม้กระทั่งเรื่องคุณสมบัติได้มีการตรวจสอบมาระดับหนึ่งแล้ว และยังมียุทธศาสตร์อีกหลายเรื่องที่ยังไม่เคยมีใครนำออกมาพูดถึง ซึ่งตนก็ได้เตรียมเอกสารไว้ ทั้งที่เป็นเอกสารสำคัญ และเอกสารเบื้องต้น ทั้งนี้ อยากให้ ส.ส.ไปศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญ และเรื่องต่างๆ ก็ขอให้เขารอบคอบ เพราะเมื่อเขาจะมาตรวจสอบคนอื่นก็ต้องระมัดระวังในการที่จะถูกคนอื่นตรวจสอบกลับด้วย

เมื่อถามว่า การที่ระบุว่ามีข้อมูลเบื้องต้นไว้ นั้น หมายความว่าได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามไว้เพื่อเตรียมที่จะมาพูดในสภาด้วยใช่หรือไม่ นายพุทธพงษ์ กล่าวว่า ใช่ หากมีการนำเหตุการณ์หรือเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ

ในชั้นศาลมาบิดเบือนข้อเท็จจริง ฝ่ายเราก็ต้องชี้แจงแน่นอน ซึ่งจะต้องพูดถึงสาเหตุว่าสิ่งที่พวกตนได้ทำไปในวันนี้มันคืออะไร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงที่มาที่ไป

## ● เมินศรีสุวรรณยื่นพันบักตู่-ป้อม

เมื่อถามถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญยื่นร้องเรียนกรณี พล.อ.ประยุทธ์ อาจเข้าข่ายครอบงำพรรคพลังประชารัฐ และตั้งข้อสังเกตว่า พล.อ.ประวิตรไปร่วมงานสัมมนา ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะใด นายพุทธพงษ์ กล่าวว่า เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรสามารถชี้แจงได้ โดย พล.อ.ประวิตรก็ได้ระบุแล้วว่าเป็นการไปตรวจราชการด้วย และเมื่อทราบว่า ส.ส.ไปประชุมอยู่ที่ จ.นครราชสีมา ก็แวะไปเยี่ยมพบปะในตอนเช้า พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ แล้วกลับ โดยไม่ได้ไปมอบนโยบายหรือชี้แจงให้แนวทางแก่ผู้บริหารของพรรค ซึ่งในวันนั้นก็มีผู้สื่อข่าวอยู่จำนวน

มาก และทำอะไรแบบเปิดเผย จึงเชื่อว่าข้อมูลข้อเท็จจริงตรงนี้ก็คงถูกนำมาชี้แจงต่อไป

## ● ยังไม่ได้ไปตีคัลฟในเวลาราชการ

นายพุทธพงษ์ กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีรัฐมนตรีที่เคยเป็นกลุ่ม กปปส. ไปตีคัลฟในเวลาราชการว่า ไม่ทราบข่าวว่าข่าวนี้มาจากไหน และอยากทราบว่าใครเป็นคนออกมาให้ข่าวนี้ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปตีคัลฟ ถ้าเข้าใจผิดคือเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมามีการจัดแข่งขันกีฬาคัลฟโดยนักศึกษาในหลักสูตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ ของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นประธานคัลฟของรุ่น จัดที่สโมสรราชพฤกษ์ แต่ตนไม่ได้ไปร่วมงานนี้ด้วย เพราะทำงานอยู่ที่กระทรวงตั้งจนถึงค่ำ โดยมีพยานยืนยันได้ และมีบุคคลอีกหลายสิบคนที่เกี่ยวข้องไปเป็นกลุ่มใหญ่จำนวนมากที่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ไปตีคัลฟในเวลาราชการ

## ● แฉขรก.ระดับบิ๊กตีคัลฟเวลาว่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าที่รายการทูปประเด็นทางช่อง 3 ทีวี ได้สัมภาษณ์นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ว่า มีข้าราชการระดับสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมใช้เวลาว่างและใช้รดาราชการไปตีคัลฟ โดยนายมงคลกิตติ์อ้างว่ามีหลักฐานทุกอย่างทั้งภาพถ่ายระหว่างตีคัลฟและรถที่ใช้ มีรายชื่อข้าราชการระดับสูง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปออกรถบตีคัลฟที่ จ.นครนายก ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

## ● เด็ก พล.ร.ลั่น ไม่มีไก่อนในองค์กรกษ

น.ส.ภาดา วรรณานนท์ ส.ส.กทผ. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า องค์กรกษพิทักษ์รัฐธรรมนูญ น่าจะเป็นคำกล่าวที่สร้างสีสันให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลคึกคักมากยิ่งขึ้น ไม่ได้มีความหมายโดยนัยอะไร จริงๆ แล้วเป็นการทำงานร่วมกันภายในพรรคมากกว่า ในเชิงที่ช่วยกันชี้แจงถึงนโยบายของแต่ละกระทรวง ส่วนหนึ่งก็ช่วยในเรื่องการบริหารการอภิปรายให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาและข้อบังคับของรัฐสภา ส่วนที่ทางฝ่ายค้านพูดถึง ส.ส.ที่มาทำหน้าที่ตรงนั้นในการทำงานไก่อนนั้น ส่วนตัวไม่คิดหรือคิดใจอะไร กลับมองว่าดีเสียอีก เพราะช่วยให้เรายิ่งรอบคอบมากยิ่งขึ้น การที่เราเพิ่งเข้ามาทำงานในสภาเป็นสมัยแรกนั้น ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าอ่อนหรือแข็ง เพราะเชื่อว่า ส.ส.



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6384

หน้า: 1(กลาง), 4, 15

Col.Inch: 334.32 Ad Value: 588,403.20

PRValue (x3): 1,765,209.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปักธงจัดความดีสู่

ที่เป็นน้องใหม่ของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ทุกท่านก็มีประสบการณ์นอกสภากันมาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นไม่มีใก้อ่อนในพรรคพลังประชารัฐ และสภานั่นเอง

## ● “จรินทร์”ชี้“3 ป.”ให้เจ้าตัวแฉเอง

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า หลังการหารือร่วมกันในพรรคเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีการคัดทอนจำนวน ส.ส.ที่ต้องการอภิปรายในรัฐสภาเหลือเพียง 10 คน เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ได้เวลาในการอภิปรายประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะอภิปรายเรื่องนโยบายเป็นหลัก ทั้งการชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพรรคและการอภิปรายสนับสนุน ยืนยันว่า ส.ส.ของพรรคจะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์

ต่อข้อถามว่ากรณีฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่มีคดีค้างเก่า และคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นั้น พรรคประชาธิปัตย์จะอภิปรายช่วยด้วยหรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว จึงเชื่อว่าหากมีการพาดพิงถึงใคร บุคคลนั้นจะสามารถชี้แจงเองได้ดีที่สุด

## ● อนุทินย้ำกท.ต้องเป็นทีมเวิร์ก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า เราต้องเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมที่จะตอบคำถามของผู้ที่สงสัย เท่าที่ทราบพรรคภูมิใจไทย (ภท.)

ได้เวลาทั้งหมด 59 นาที ซึ่งได้เตรียมคนที่เหมาะสมในการแถลงนโยบายไว้แล้ว และในบ่ายวันเดียวกันนี้พรรคจะประชุมกันที่สภาเพื่อซักซ้อมกันอีกครั้ง ผู้สื่อข่าวถามว่า ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล จะต้องช่วยนายกรัฐมนตรชี้แจงด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า แน่แน่นอนเราต้องเป็นทีมเวิร์ก

## ● ยอมรับจับ“หมอเลี้ยบ”นั่งที่ปรึกษา

นายอนุทินยังกล่าวถึงผลการหารือร่วมกับนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี หรือหมอเลี้ยบ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยยอมรับว่า พยายามเชิญมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนดทิศทางเรื่อง

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งปัจจุบันปัญหาเยอะมาก ทั้งเรื่องการให้บริการ ความแออัดของโรงพยาบาล เรื่องจำนวนหมอ ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เป็นต้น จึงพยายามเอาคนที่รู้เรื่องมาร่วมกันทำงานให้ได้มากที่สุด เพราะเวลาเราไม่ไหวจะมีเยอะ โดยได้แจ้งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ทราบแล้วว่าจะเชิญนายสุรพงษ์ มาให้คำปรึกษา และช่วยกันทำงานให้บ้านเมือง

## ● กท.ลั่นข้อมูลแน่นปักพร้อมแจงทุกเรื่อง

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า เท่าที่ติดตามการเตรียมพร้อมทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะอภิปรายในเนื้อหาที่สร้างสรรค์ อยู่ในเนื้อหา ไม่โจมตีเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันนโยบาย ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย เรามีความพร้อม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาทั้งรัฐมนตรีและ ส.ส.ต่างก็เตรียมพร้อมทั้งข้อมูล พิจาร่างกายให้พร้อม เพราะจะต้องมีการประชุมแบบข้ามวันข้ามคืน โดยผู้อภิปรายของพรรคได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ มีข้อมูลทั้งในเชิงลึก รอบด้านในนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมกันว่าเราจะอธิบายให้ประชาชน รวมถึงฝ่ายค้านได้เข้าใจ และขอให้ช่วยกันทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การเมืองเข้าสู่ระบบที่ควรจะเป็นอย่างสง่างาม

## ● “หมอมารุต”เสียบปาร์ตี้ลิสต์กท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่น่ายทรวงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล หรือกำนันป้อ รมช.พาณิชย์ ดำเนินการตามมติของพรรค โดยลาออกจากตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

ปัก

หลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนั้น ทำให้ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปของพรรคภูมิใจไทยได้ขยับขึ้นมาทำหน้าที่แทน 2 คน คือ พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย และ นพ.มารุต มีสยวานิช อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

## ● รัฐบาล-ฝ่ายค้านตั้งวอร์รูมรับมือ

ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือแถลงนโยบายของรัฐบาล ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล จะมีการตั้งวอร์รูมที่ชั้น 3 ซึ่งเป็นห้องทำงานของวิปรัฐบาล และพรรคการเมืองต่างๆ อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย อยู่ห้องข้างๆ กันอยู่แล้ว ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ จะมีวอร์รูมอยู่ 2 ชั้น คือ บริเวณชั้น 3 และชั้น 14 เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมของในแต่ละกระทรวงที่จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อชี้แจงในระหว่างการอภิปรายนโยบายตลอดทั้ง 2 วันด้วย

ขณะที่ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะใช้ห้องทำงานวิปฝ่ายค้าน ที่ชั้น 2 ใกล้ลิฟต์ฝั่งตะวันตก เป็นวอร์รูมประเมินและรวบรวมข้อมูลการอภิปรายผลงานรัฐบาลก่อนส่งให้ ส.ส.นำไปอภิปราย โดยไม่มีการแยกเป็นวอร์รูมของแต่ละกระทรวง เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่

## ● “ชวน”ขยายอภิปรายถึง27ก.ค.

เวลา 12.15 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงเวลาการอภิปรายนโยบายรัฐบาลหลังจากฝ่ายค้านระบุว่าเวลา 13 ชม.ครึ่ง ไม่เพียงพอ และอาจต่อไปถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ว่า เรื่องนี้เป็นการตกลงกันระหว่างทุกฝ่าย ซึ่งการคุยกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม รับทราบเพียงว่าฝ่ายรัฐบาลมีข้อทักท้วงว่าเวลา 5 ชม.อาจไม่เพียงพอ ส่วนฝ่ายค้านพอใจกับกรอบเวลาที่ได้ แต่หากสุดท้ายระยะเวลาไม่พอก็สามารถขยายเวลาประชุมได้ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ส่วนระยะเวลาการประชุมประท้วง ก็มีที่ประชุมคุยกันแล้ว ซึ่งเวลาจะรวมอยู่ในโควตาของแต่ละฝ่ายจะได้ ส่วนการเรียงลำดับ พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ขึ้นเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย แทนที่นางนาที่ รัชกิจประการ ประธานรัฐสภา บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการ

## ● 7พรรคฝ่ายค้านเผยลู่ปมคุณสมบัติ

ที่หอประชุมใหญ่ บมจ.ทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายนโยบายรัฐบาลว่า 7 พรรคฝ่ายค้านมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งมีการ



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6384

หน้า: 1 (กลาง), 4, 15

Col.Inch: 334.32 Ad Value: 588,403.20

PRValue (x3): 1,765,209.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บิ๊กตั้งความดีสู่

แบ่งและกระจายประเด็นต่างๆ โดยประเด็นใหญ่ๆ ก็อาจจะอภิปรายหลายคน ซึ่งจะเน้นใน 12 นโยบายของรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วนด้วย รวมถึงการบริหารงาน 5 ปีที่ผ่านมาที่มีอำนาจเต็ม และมาตรา 44 อยู่ในมือ แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ จนถึงขณะนี้การปฏิบัติงานก็ยังไม่ค่อยมีผลสำเร็จเลย ซึ่งทางฝ่ายค้านก็มีหลายคนที่จะอภิปรายเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณสมบัติ ส.ส.ที่มาแบบไม่ถูกต้อง อีกเรื่องที่สำคัญคือคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี

นายสมพงษ์ กล่าวถึงกรอบเวลาของการอภิปรายที่อาจจะขยายเวลาไปวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ว่า เรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันโดยทางฝ่ายวิป ส.ว.และวิปรัฐบาล ได้มาต่อรองจาก 15 ชั่วโมง ให้เหลือ 13 ชั่วโมง ซึ่งทางฝ่ายค้านก็เห็นด้วยเช่นกัน โดยเรื่องดังกล่าวไม่มามีปัญหาในสภา อย่างไรก็ตาม การที่เราขอมลลดเวลาทางวิปฝ่ายค้านก็ได้กำหนดไปขอมฝ่ายรัฐบาลได้อย่างไร ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าควรจะขยายเวลาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการอภิปราย ถ้าติดต่อกันไปก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยายเวลาต่อ แต่ก็เชื่อว่าสามารถคุยกันได้ ในวิปของทั้ง 3 ฝ่าย

## ● สภาพัฒน์ก่อนแถลงนโยบาย

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ บมจ.ทีโอที ด.แจ้งวัฒนะ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จำนวนหลายเรื่อง แต่ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้นำเรื่องต่างๆ เข้าหารือ โดยใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ทำให้นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ถูกขยับที่ว่างว่าเมื่อไรจะเข้าสู่ระเบียบวาระ หรือเป็นเพราะองค์ประชุมไม่ครบหรือไม่อย่างไร จึงอยากให้นายสุชาติ ด่านเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อจากนายชวน วิจัยด้วย

ทำให้ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ลูกชิ้นชิ้นง ในฐานะที่เป็นวิปรัฐบาล ว่าที่ผ่านมาก็ประชุมก็เปิดให้หารือเป็นเวลาถึง 3 ชั่วโมง แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เหลือ 1 ชั่วโมง แต่วันนี้มีปัญหาของประชาชนจำนวนมาก จึงให้สมาชิกอภิปรายได้ นายสุชาติจึงไกล่เกลี่ยว่าขณะนี้สมาชิกขอหารืออีกฝ่ายละ 5 คนเท่านั้น ทำให้ นาย

พิเชษฐ ระบุว่าหากหมดสมาชิกที่ขอหารือแล้วขอให้ประธานวินิจฉัยด้วย

## ● “จริย” เย้ยได้ 5 เสียงฝ่ายค้านช่วย

ต่อมา นายจริย ท่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นขอความชัดเจนจากประธานในที่ประชุม เรื่องการนับองค์ประชุม เนื่องจากที่ผ่านมามีฝ่ายค้านให้ความร่วมมือเรื่ององค์ประชุมมาตลอด ซึ่งนายชวนเคยวินิจฉัยว่าแม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้เซ็นชื่อเข้าประชุม แต่ว่ามีที่นั่งในช่องประชุมก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม สามารถลงมติได้ ซึ่งการประชุมในขณะนี้สมาชิกที่มาร่วมประชุม จำนวน 249 คน ซึ่งเป็นเสียงของพรรคฝ่ายค้านประมาณ 5 เสียง จึงสามารถเปิดประชุมได้ ดังนั้น วันนี้อยากให้ประธานในที่ประชุมวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐานว่า ถ้าหากไม่ได้เซ็นชื่อแล้วมานั่งในช่องประชุม ถือเป็นองค์ประชุมด้วยนั้น ในเรื่องของกรับองค์ประชุมก็จะถือเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาล จึงอยากให้นายสุชาติไปคุยกับนายชวนด้วย เพราะไม่ใช่วาระของประธานวินิจฉัยอย่างหนึ่ง แต่ประธานกลับวินิจฉัยอีกอย่างหนึ่ง

## ● “สุชาติ” สั่งปิดประชุมทันที

นายสุชาติ ซึ่งแจ้งว่า ยึดตามข้อบังคับการประชุม ซึ่งดูที่จำนวนสมาชิกที่ลงชื่อ หากเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่ามีสมาชิกเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมเกิน 249 เสียงแล้ว จะถือว่าครบองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้เป็นบรรทัดฐานของตน แต่ไม่ทราบว่าจะนายชวนจะคิดเห็นอย่างไร ก็จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับนายชวนอีกครั้ง แต่ยืนยันว่า ตนยึดบรรทัดฐานแบบนี้ จากนั้น นายสุชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทรงศักดิ์ ทองศรี และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ส่งหนังสือลาออกจากการเป็น ส.ส. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมามา ทำให้ขณะนี้จำนวน ส.ส. 497 คน โดยองค์ประชุมคือ 249 คน

นายสุชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมอีกว่า ในส่วนของญัตติต่างๆ บางญัตติมีสมาชิกลงชื่ออภิปรายไว้กว่า 20 คน แต่ขณะนี้เนื่องจากสมาชิกบางส่วนอาจจะกำลังเตรียมความพร้อมในการรับฟังการแถลงนโยบายรัฐบาล จึงขอเลื่อนการพิจารณาญัตติต่างๆ ในสัปดาห์หน้า ก่อนสั่งปิดประชุมในเวลา 15.00 น.

## ● บิ๊กป้อมหนวกกต.พร้อมสอบ 2 ปมร้อน

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ด.วิภาวดีรังสิต นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. กล่าวกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นขอให้พิจารณาเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชารัฐ จากกรณีจัดสัมมนาในรีสอร์ทบุกรุกที่อุทยานแห่งชาติ และให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ครอบงำพรรคทั้งที่ยังไม่เป็นสมาชิกพรรค ว่า เพิ่งได้ทราบข่าวว่า นายศรีสุวรรณยื่นคำร้อง เข้าใจว่ากระบวนการหลังจากนี้ทางสำนักงานก็จะรวบรวมข้อมูลเสนอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองและเลขาธิการ กกต. ไปดำเนินการ ถ้าหากมีความเห็นประการใดก็จะเสนอ กกต.พิจารณา ถือเป็นไปตามขั้นตอนปกติ และคิดว่าหากพิจารณาใช้เวลาไม่นานถ้ามีข้อมูลหลักฐานเพียงพอก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องใช้เวลานาน

## ● นายกษัตริส.รับเรื่อง-อย่าโยงตักัน

ก่อนหน้านี้อีกเมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ได้ระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่า เขาก็สอบสวนกันต่อไป รวบรวมพยานหลักฐานและสิ่งแวดล้อม ก็รับเรื่องไปแล้ว อะไรที่เป็นปัญหาอยู่ในกระบวนการไหนก็รับไป ไม่ใช่เอาอันนี้มาตีอื่นโน้นอันนั้น มันทำงานไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง และอะไรก็ไม่ได้ แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ แล้วใครจะทำได้ ถ้าไม่ใช่รัฐบาลแก่แล้วใครจะทำ ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันแก้แล้วใครจะทำ ทุกเรื่องมีชัยมีขวา มีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยตลอดทุกเรื่อง

## ● “ธรรมนัส” สั่งส.ป.ก.เตรียมข้อมูลรับมือ

แหล่งข่าวจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ ส.ป.ก.ส่วนกลางและส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา รวบรวมข้อมูล รีสอร์ท 88 การ์มืองเต้ วังน้ำเขียว ที่พรรคพลังประชารัฐใช้จัดงานสัมมนา ส.ส. โดย รมช.เกษตรฯ สั่งให้ตั้งวอร์รูมจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม สแตนด์บายทีมไปไหนระหว่างที่พรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องนี้ในช่วงรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภา

## ● “วราวุธ” หาช่องขงอัยการฟื้นคดี

เวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6384

หน้า: 1 (กลาง), 4, 15

Col.Inch: 334.32 Ad Value: 588,403.20

PRValue (x3): 1,765,209.60 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บิ๊กตั้งความดีสู่

ตรวจสอบกรณีที่พรรคพลังประชารัฐจัดงานสัมมนาพรรค เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม ที่ผ่านมามีที่รีสอร์ท 88 การมองเต อ.วังน้ำเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ถูกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยจับกุมมาแล้ว 2 ครั้ง ว่าขณะนั้นคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นอัยการ และกรมอุทยานฯ ออกคำสั่งประกาศให้รื้อถอนตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติแล้ว แต่ผู้ประกอบการยื่นขอคุ้มครองชั่วคราว เท่าที่ได้รับทราบรายงานจากกรมอุทยานฯ ทราบว่าอัยการมีมติสั่งไม่ฟ้องแล้ว ซึ่งในมุมมองของกฎหมาย ถือว่าคดีนี้จบสิ้นแล้ว แต่ถ้ามีพยานหลักฐานใดเพิ่มมาใหม่ก็สามารถขอร้องให้อัยการนำคดีมาพิจารณาใหม่ได้

## ● บิ๊กป้องไม่ขัดฝ่ายค้านยื่นกระทู้ปมขยะ

ที่สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม ลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่า กทม. เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าไม่สบายใจการดำเนินโครงการเตาเผาขยะ 2 แห่งในกทม. ว่า เรื่องลาออกไม่ต้องมาถามเพราะไม่เกี่ยว ส่วนการแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ฝ่ายค้านเตรียมอภิปราย ในโครงการเกี่ยวกับขยะนั้น ในขั้นตอนดำเนินการ เป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ กรุงเทพฯ ก็เช่นเดียวกัน โดยขั้นตอนในการดำเนินการนั้น สามารถที่จะตั้งโครงการขึ้นมาได้ โดยผ่านคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย

“ฝ่ายค้านจะมีข้อสงสัยอะไร ผู้ดำเนินการก็ต้องชี้แจง ผมใช้คำว่าขอให้เป็นเรื่องของความถูกต้องที่ท้องถิ่นจะต้องทำให้มีความโปร่งใสหน่วยงานตรวจสอบก็จะต้องตรวจสอบ ป.ป.ช. สตง. ต้องตรวจสอบ ฝ่ายค้านก็ต้องกำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย ถ้ามีที่รัฐอะไรตรงไหน ฝ่ายค้านก็สามารถหยิบยกขึ้นมาได้ คนทำก็ต้องทำให้โปร่งใส” รมว.มหาดไทยกล่าว

## ● “อัศวิน”แจงเตาเผาขยะไม่ล็อกสเปก

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงกรณีกระแสข่าวรองผู้ว่า กทม. 2 คน ลาออกสาเหตุเกี่ยวกับโครงการเตาเผาขยะ ขนาด 1,000 ต้นต่อวัน 2 โรง มูลค่ากว่า 13,000 ล้านบาท โดยชี้แจงว่า โครงการเตาเผาขยะ

มูลค่า 13,000 ล้านบาท ต้องแยกประเด็นเพราะเป็นโครงการ 20 ปี แบ่งเป็น 2 เตาเตละ 6,000 ถัง คิดแล้วจะได้ตัวเลขในการจัดการขยะต่อวัน ใช้เงินประมาณ 8 แสนกว่าบาท โครงการดังกล่าวมีมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2556 เปิดเดินเครื่องได้ปี 2559 เฉลี่ยเดินเครื่องได้ 970 บาทต่อตัน อย่างไรก็ตามโครงการที่ประมูลได้จะต้องลงทุน 3,000 ล้านบาท และ 20 ปี จะตกเป็นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอัตราใหม่ที่จะเปิดใช้ในปี 2564 จะไม่ถึง 900 บาทต่อตัน ด้วยซ้ำ

สำหรับโครงการเตาเผาขยะดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณา โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามที่โออาร์ เตาเผาขยะที่อ่อนนุช 8 ราย ที่หนองแขม 5 ราย ยังไม่ชี้ว่าใครจะได้ยืนยันไม่มีการล็อกสเปกให้เอกชนรายใด ตามที่มีการไปร้องหน่วยงานตรวจสอบ ทั้ง ป.ป.ช., สตง., ศาลปกครอง ได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว ยืนยันด้วยเกียรติไม่มีปัญหาทุกขั้นตอนชี้แจงได้ ทั้งนี้ หากได้คู่สัญญาโครงการเตาเผาขยะทั้ง 2 ที่ ในเดือนสิงหาคม กรุงเทพมหานครจะส่งให้อัยการสูงสุดดูรายละเอียด ความถูกต้องของสัญญา จากนั้นประมาณเดือนตุลาคม 2562 น่าจะเซ็นสัญญาและเริ่มก่อสร้างได้

## ● ป.ป.ช.เร่งสอบคดี“เตาเผาขยะ”

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขานุการ ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนการประกวดราคาโครงการเตาเผาขยะที่หนองแขมและอ่อนนุช ขนาด 1,000 ต้นต่อวัน รวม 2 โรง มูลค่ากว่า 13,000 ล้านบาทของ กทม. เป็นไปโดยมิชอบว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในชั้นของคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริง โดยปกติแล้วการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นมีระยะเวลาการทำงาน คือ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน แต่ถ้าไม่ทันก็ขอขยายระยะเวลาต่ออีก 90 วันได้

ส่วนกรณีรองผู้ว่า กทม. ลาออก เพราะไม่ชอบใจอนุมัติโครงการนั้น ยังไม่ทราบเรื่อง แต่กรณีเตาเผาขยะที่เป็นเรื่องซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะลงไปเร่งรัดการทำงาน ดังนั้นประชาชนสบายใจได้ว่า ป.ป.ช. จะต้องเคลียร์คดีให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา ส่วนรายละเอียดในส่วนงานนี้ไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นทางปลัด กทม. ได้ส่งเอกสารหลักฐานมาชี้แจงแล้ว แต่รายละเอียด

ยังไม่ทราบ

## ● บิ๊กตั้ง-6รมต.ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

รายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า กรณีที่รัฐมนตรีบางคนในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในข่ายไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นไปตามมาตรา 105 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ที่ระบุว่า หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งใหม่ภายในเวลา 1 เดือน บุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่ง หรือรับตำแหน่งใหม่ ที่เคยร่วมอยู่ใน ครม. รัฐบาลชุดที่แล้ว และได้รับแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ภายในเวลา 30 วัน จึงไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินเช่นกัน

สำหรับรายชื่อที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบด้วย 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 4. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 5. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 6. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ และ 7. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม

## ● เลื่อนฟ้องคดีปลูกบัน4ปี คสช.

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก พนักงานอัยการคดีอาญา 4 ได้นัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) มีความเห็นพร้อมนำสำนวนสมควรสั่งฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย, นายจตุรงค์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักษาชาติ และนายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ต้องหาที่ 1-3 ในข้อหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น กรณีแถลงข่าว 4 ปี คสช. โดยในวันนั้น นายรินทร์พงศ์ จินากักดิ์ นายกกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย และนายยอดชาย สีลาบุษย์ ทิมทนายความผู้ต้องหาเดินทางมาฟังคำสั่ง

ภายหลังฟังคำสั่ง นายรินทร์พงศ์ กล่าวว่า วันนั้นทางพนักงานอัยการได้เลื่อนฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เวลา 09.30 น. เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งสอบ



พยายามเพิ่มเติมตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จก็ให้เลื่อนไปอีก 1 นัด

### ● สุเทพแฉมีคนให้ไปกราบผู้มีอำนาจ

ที่ศาลอาญา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด กรณีโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน 396 แห่ง ว่า ก็อย่าจะถามทาง ป.ป.ช.ว่า เขาชี้มูลความผิดเรื่องอะไร ตนก็อ่านตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ เพราะฉะนั้นในเนื้อหาหลักๆ ของอนุญาโตฯ ให้ได้รับแจ้งจาก ป.ป.ช.อย่างชัดเจนก่อน แล้วจะชี้แจงในแต่ละประเด็น ตามข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชน จำเป็นที่ต้องมีคำอธิบายต่อประชาชนบ้าง

“ผมต้องกราบเรียนต่อพี่น้องประชาชนที่มีใจเมตตากับผมมาตลอด ต้องทบทวนหัวใจ ไม่สบายใจไปสักพักหนึ่ง เพราะว่าอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏขึ้น ในการต่อสู้คดีในศาลฎีกา ส่วนคนที่คิดร้ายกับผม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเก่า กลุ่มใหม่ ผมไม่ติดใจอะไร ให้เขาลิงโลด ยินดีไปสักพัก ผมก็ได้แต่ปลง เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนพยายามมาบอกให้ผมไปกราบไหว้วิงวอนใครบางคน ผมก็มาคิดว่าผมทำงานการเมืองมาตลอดเวลา ผมก็มีศักดิ์ศรี ผมไม่ใช่สุนัข เพราะฉะนั้นผมตั้งใจอย่างเดียวว่าถ้าเพื่อประชาชนแล้วให้ผมทำอะไรผมก็ทำได้ แต่ว่าจะไปขอความเมตตาจากคนที่คิดว่ามีอำนาจ

แล้ว แต่ผมเลือกที่จะพิสูจน์ศักดิ์ศรี ด้วยการนำความจริงทั้งหมดไปสู่คดีในศาลฎีกา ผมจะไม่หลบหนีไปไหน เตรียมตัวที่จะสู้คดี” นายสุเทพกล่าว

### ● นัดไปให้กำลังใจตัดสินคดีกบฏ

นายสุเทพ ยังกล่าวต่อว่า ในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ศาลอาญาจะพิจารณาคดีกลุ่มผู้ต้องหาอดีตแกนนำกบฏปลส.ชุดเล็กจำนวน 4 คน คือนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่า กทม. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นายเสรี วงษ์มณฑา และนายสมบัติ อังรังธัญวงศ์ ในคดีกบฏ อั้งยี่ ซ่องโจร บุกรุกสถานที่ราชการ และขัดขวางการเลือกตั้งนั้น โดยตนก็จะมาร่วมฟังคำพิพากษาเพราะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องด้วย ส่วนจะเป็นแนวทางในการพิจารณาคดีใกล้เคียงกันหรือไม่ นายสุเทพ กล่าวว่า ตนเป็นผู้ร่วมการต่อสู้ด้วยกัน ก็จะไปนั่งฟังการตัดสินของศาลและมาอยู่เป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์

### ● “ทักษิณ”กินข้าวแอม-อึ้ง พร้อม 2 คู่เขย

วันเดียวกัน เฟซบุ๊ก “ณัฐพันธุ์ กรุงเทพ กรุงเทพ หัวใจ” รายงานความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ร้านโปรดลุงแอม” พร้อมเผยแพร่ภาพนายทักษิณกำลังรับประทานอาหารกับ “แอม” พิณทองทา คุณากรวงศ์ กับ “อึ้งอึ้ง” แพทองธาร ชินวัตร สองบุตรสาว พร้อมกับ 2 คู่เขย ที่ร้านอาหารฝรั่งเศสเมืองคูไบ